



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ติด 'ไวรัส' ลดสวบ แค่ '38 คน'

**ทายป่วย-3ราย
เพิ่มแล็บทุกจว.
เกือบเปิดเทอม**

น่าดีใจ ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่
38 ราย ถือว่าต่ำกว่าร้อยละหนึ่งเป็น
วันที่สอง แม้มีผู้เสียชีวิต ★ มีต่อหน้า 14



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

ติด 'ไวรัส' ลดฮวบ ☆ ต่อจากหน้า 1
 เพิ่มอีก 1 ราย รวมตายสะสม 27 ราย ขณะที่ยอดผู้รักษาหายรวม 824 คน สส.ปรับเกณฑ์ขยายค่านิยามผู้ได้สิทธิตรวจเชื้อโควิด-19 ฟรีหนึ่งให้ครอบคลุมและหาตัวผู้สงสัยป่วยได้เร็วขึ้น หลังทดลองสามเดือนตรวจเชื้อไปแล้วเกือบ 7.2 หมื่นราย ตั้งเป้าจากนี้เร่งตรวจให้ได้วันละ 2 หมื่นรายพร้อมเพิ่มห้องแล็บทุกจังหวัดในสิ้นเดือนนี้ ขณะที่สถานการณ์แพร่ระบาดในยุโรป-สหรัฐฯ ยังรุนแรง โดย "นายกฯ อังกฤษ" ถูกส่งเข้าไอซียูหลังอาการแย่ลง

คนไทยเริ่มใจชื้นเมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรง (โควิด-19) รายใหม่ ในสัปดาห์นี้ลดจำนวนลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเกือบครึ่ง โดยลดลงจากหลักร้อยกว่าเหลือไม่ถึงร้อยต่อเนื่องเป็นวันที่สอง และจำนวนผู้รักษาจนหายป่วยก็เพิ่มขึ้น แม้จะยังมีผู้เสียชีวิตต่อเนื่องรายวันก็ตาม

★ น้อมนำพระราชดำรัสแก้โควิด
 ทั้งนี้ เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 7 เม.ย. ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิทยายุธิ์น โฆษก ศบค. แถลงว่าวันที่ 8 เม.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ และพระราชทานพระบรมราโชบายเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเราจะทำหน้าที่ตามที่มโหระทึกพระราชดำรัสมา เพื่อให้โรคที่เราเผชิญลดน้อยถอยลงไป

★ ติดเชื้อเพิ่ม 38 ราย ตาย 1
 สำหรับสถานการณ์ในไทย โฆษก ศบค. กล่าวว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38 ราย ในจำนวนนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 3 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 2,258 ราย หายป่วยเพิ่มเดิม 81 ราย หายป่วยสะสม 824 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมสะสม 27 ราย โดยผู้เสียชีวิตรายที่ 27 เป็นชายไทย อายุ 54 ปี ไม่มีโรคประจำตัว ก่อนหน้านี้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์หลายแห่ง โดยเฉพาะสถานบันเทิงย่านทองหล่อ มีอาการป่วยเมื่อวันที่ 13 มี.ค. และวันที่ 14 มี.ค.เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนมีอาการหนักมากขึ้น ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเมื่อเอกซเรย์พบว่าติดเชื้อปอดอักเสบรุนแรง และเสียชีวิตในวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา เมื่อถูกอายุผู้เสียชีวิตตอนนี้ทุกคนมีความเสี่ยงทั้งสิ้น ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเท่านั้น

★ อย่าเพิ่งดีใจคนติดเชื้อลด
 นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันที่ 88 ราย ทำให้หัวใจพองโต ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. ที่ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ผู้ป่วยรายใหม่เริ่มทรงตัว หลังประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. ถึงวันนี้ 5 วัน แม้บางส่วนจะอยู่ในช่วงพักตัวแต่ถือเป็นแนวโน้มที่ดี ถ้าทุกคนร่วมมือทำให้การแพร่ระบาดลดลงเราพึงพอใจ ประเมินว่าเหตุที่ตัวเลขลดลงจาก 8 ปัจจัย คือ 1.การประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และประกาศเคอร์ฟิว 2.การควบคุมกันเองในประเทศ การเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย และ 3.การควบคุมบุคคลกลุ่มเสี่ยงให้อยู่ในสถานที่รับรองให้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขจะลดลงไม่ใช่สติใจแล้วเลิก ดูแลอย่างบางประเทศ มีคุณป้าคนหนึ่งออกไปงานบางงาน แต่กลายเป็นซูเปอร์สปเรดเคอร์การ์ดห้ามตม คมเมื่อไหร่โดนต้อนออกได้เลยทีเดียว ต้องจริงแบบนี่ตลอดไป ทั่วโลกยังมีเชื้ออยู่ยังเป็นพาหะมาสู่เรา ไม่ใช่ให้รังเกียจแต่ให้ระมัดระวัง ถ้ายินระยะตัวเลขไปแบบนี้เรื่อยๆ เราจะชนะ แม้ตัวเลขที่ออกมาจะไม่รวมกลุ่มบุคคลที่ จ.ภูเก็ต อยู่ระหว่างสอบสวนโรคอีกเป็นร้อยราย แต่ถือว่าตัวเลขดี ต้องชื่นชมผู้ว่าฯ ฝ่ายปกครองและคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้าจะให้ดีตัวเลขต้องลดลงเรื่อยๆ ถ้าผู้ติดเชื้อน้อยลงแบบนี้เชื่อว่าผู้บริหารคงไม่เข้ามาตรวจที่เข้มงวดนี้ถ้าอยากให้อายุขัยความเป็นอยู่ของเราจะมีเสถียรภาพอยู่ ช่วยกันกดตัวเลข เราจะได้กลับไปใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิม

★ ตรวจเชื้อเจียด 7.2 หมื่นราย
 ผู้สื่อข่าวถามว่า มีการตั้งคำถามตัวเลขที่ลดลงเพราะตรวจได้น้อยหรือมีประสิทธิผลการตรวจลดลงหรือไม่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า เมื่อเช้าผู้ใหญ่

หลายคนก็ตั้งคำถามเช่นนี้ มีการวิเคราะห์ตัวเลขเราไม่ได้เข้าข้างตัวเอง ขณะนี้มีตัวเลขการตรวจในห้องปฏิบัติการสะสม 71,860 ราย ยังเป็นตัวเลขที่ไม่น่าพอใจ จะต้องหาหนทางเพิ่มการตรวจให้ได้มากกว่านี้ ขณะนี้ทั่วประเทศตรวจได้วันละ 2 หมื่นราย จะพยายามเพิ่มให้ได้มากขึ้นเหมือนบางประเทศที่ตรวจได้แสนรายต่อวัน เราไม่กลัวที่ยังตรวจเยอะเจือเจือ เพราะเตรียมเตียงไว้หลายระดับทั้งเบาและไอซียู

★ ยอมรับที่กักตัวยังไม่พอ
 เมื่อถามว่า มีรายงานว่าอาคารรับรองจัดที่ต้งพักห้องละ 8 คน ไม่สอดคล้องกับการเว้นระยะห่าง จึงเสนอให้เหลือห้องละ 1 คน นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า การกักตัวถ้าได้ห้องละ 1 คนดีที่สุด แต่สถานที่ไม่เพียงพอจึงต้องจัดให้เป็นคู่หรือ 3 คน การมาเป็นกลุ่มต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลกัน ถ้าต้องเพิ่มสถานที่แบบนี้เดียวกับสัปดาห์อีก 10 แห่ง ต้องใช้คนทำไรความเหมาะสมเราก็กำแพง ความสะอาดสบายเราก็กำแพง แต่อดทนกันสักนิด ถ้ามาวันละ 200 คน 5 วัน 1,000 คน จะอยู่ห้องละ 1 คน มันไม่ง่าย เป็นภาระหน้าที่ของพวกเขาที่จะพยายามดูแลรายละเอียดทุกอย่าง บางครอบครัวข้ามคืนด้านดี แบบนี้ทำไปไม่เปิดแยกกันบ้าง

★ คกก้างอิน โคโรรักษาให้หายก่อนกลับ
 นอกจากนี้ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า การดูแลคนไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางกลับประเทศไทย หลังการขยายเวลาห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 18 เม.ย. มีผู้ได้รับผลกระทบหลายคน ศบค.ประชุมเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเท่าที่ได้รับความนิยมมีติดค้างที่ญี่ปุ่น 15 คน เกาหลีใต้ 60 คน เนเธอร์แลนด์ 1 คน สหราชอาณาจักร 1 คน กาตาร์ 14 คน ทุกคนกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จะดูแล พร้อมกันนี้ได้รับแจ้งว่าวันที่ 7 เม.ย. เวลา 20.30 น. จะมีเครื่องบินจากฝรั่งเศสมารับคนชาติตัวเองที่สนามบินภูเก็ต จะมีคนไทย 14 คน มากับเที่ยวบินดังกล่าวด้วย และวันเดียวกันจะมีอีกเที่ยวบินจากสหรัฐฯ มีคนไทย 60 คน มาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเวลา 21.45 น. ส่วนวันที่ 8 เม.ย. เวลา 15.30 น. จะมีเที่ยวบินจากญี่ปุ่น มีคนไทย 22 คน มาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ รัฐบาลจะดูแลอย่างดี ส่วนที่มีคนไทยบางส่วนติดค้างอยู่ที่อินโดนีเซีย ไม่สามารถกลับมาอยู่กับกลุ่มวันที่ 6 เม.ย. ได้เพราะไม่สบาย สงสัยว่าจะติดเชื้อ แต่ยังไม่ได้ออกว่าเป็นโควิด-19 คนกลุ่มนี้ต้องรักษาที่อินโดนีเซียให้หายก่อน เป็นมาตรการคัดกรองตั้งแต่ต้นทาง เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนอื่นบนเครื่อง



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

★ สธ.สั่งตรวจเชื้อทุกเที่ยวบิน

ต่อมาที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนาวิชัยเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าว สถานการณ์โควิด-19 เพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมารัฐบาล รัักษาผู้ป่วยและตรวจผู้เข้าข่ายสงสัยป่วยโรคโควิด-19 ฟรีในทุกสิทธิรักษา แต่จากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ปรับนิยามเกณฑ์ผู้ป่วย และผู้สงสัยจะติดโรคโควิด-19 ที่สามารถตรวจ-รักษาฟรีเพิ่มขึ้น โดยปรับนิยามตรวจหาผู้เดินทางมาจากต่างประเทศทุกเที่ยวบิน ทุกประเทศ และทุก ช่องทางระหว่างประเทศ สแกนวัดอุณหภูมิ หากเกิน 37.3 องศา ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจ เหนื่อย ถือว่าเข้าเกณฑ์ต้องตรวจและสอบสวนโรคทันที

★ ปรับเกณฑ์คนเข้าข่ายตรวจฟรี

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวอีกว่า ส่วนนิยาม ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลใช้ 37.5 องศา คู่กับมีปัจจัยเสี่ยง คือ ช่วง 14 วันก่อนเริ่มป่วยมีประวัติเดินทาง หรือ ทำงานเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวทุกประเทศ เกี่ยวกับ สถานที่เสี่ยงติดโรคโควิด-19 ผู้มีประวัติไปในสถานที่ แออัด ติดต่อกับคนจำนวนมาก เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือขนส่งสาธารณะ ผู้มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันสามารถตรวจหาเชื้อ ได้ทุกราย ส่วนเกณฑ์ผู้สงสัยป่วยในส่วนของบุคลากร มีการปรับนั้นเป็นพิเศษ ใช้เกณฑ์เดียวกับผู้ป่วยใน โรงพยาบาล แต่เพิ่มเติมคือมีประวัติสัมผัสผู้ป่วย ผู้สงสัยป่วย หรือแพทย์วินิจฉัยให้ตรวจทุกรายได้ฟรี ทันที เพื่อให้ครอบคลุมและสามารถตรวจพบผู้ป่วย สงสัยป่วยได้เร็วยิ่งขึ้น พร้อมมั่นใจหากดำเนินการ อย่างเข้มข้นไม่ให้เชื้อเข้ามาจากต่างประเทศ และ

ทุกคนในประเทศร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ทั้งการสวม หน้ากาก ถ้างมือบ่อยๆ แยกของใช้ และการเว้น ระยะห่างทางสังคม หากมีอาการเข้าเกณฑ์ให้รีบแจ้ง อย่านิ่งทัก เพื่อจะได้รีบนำเข้ารับบ ก็จะทำให้ถึง วันที่ ๙ เม.ย. ไม่เป็นไปตามที่ผู้รู้คาดการณ์ที่ว่าไทย จะมีผู้ป่วยถึง 7,500 ราย

★ เพิ่มห้องแล็บตรวจเชื้อทุกจังหวัด

ด้าน นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม วิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการขยาย การคัดกรองผู้ป่วยด้วยสวิตช์โรคโควิด-19 มาตลอด ขณะนี้ตรวจแล้ว 71,860 ตัวอย่างและมีการขยายเกณฑ์ การตรวจคัดกรองเพิ่ม ดังนั้นในส่วนห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีเรียลไทม์ พีซีอาร์ ก็มีมีการขยายเครือข่ายเพิ่ม ขึ้น ปัจจุบันในกรุงเทพฯมีกว่า 40 แห่ง สามารถตรวจ ได้วันละ 10,000 ตัวอย่าง ส่วนต่างจังหวัดก็กว่า 40 แห่ง สามารถตรวจได้วันละ 10,000 ตัวอย่าง เช่นกัน โดยเบื้องต้นโรงพยาบาลศูนย์ในจังหวัดใหญ่ มีครบแล้ว และตั้งเป้าจะขยายให้ได้ 100 แห่งภายใน สิ้นเดือน เม.ย.นี้ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ส่วนน่ายา ตรวจนั้นกรมวิทยาศาสตร์ฯสามารถผลิตได้เองไม่ได้ นำเข้าและเชื่อว่าจะมีเพียงพอ ทั้งนี้ ในสิ้นเดือน เม.ย.นี้จะมีเพิ่ม 100,000 ชุด และถ้าการระบาด ยังมากก็จะผลิต 1,000,000 ชุดใน 6 เดือน ส่วน ของภาคเอกชนจะนำเข้ายาน้ำกันเอง และจะมีการ ปรับระบบการรายงานผลผู้ป่วยเข้าข่ายต้องสอบสวน โรค (PU) เป็นแบบออนไลน์ภายใน 24 ชั่วโมงด้วย

★ พิษณุโลกติดเชื้อมรณะที่ 5

สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั่วประเทศที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นพ.รัฐภูมิ ชามพูนท รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พิษณุโลก รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะ แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และนายวิรัช ประวันเตารักษาการผอ.สำนักงานควบคุมโรคเขต 2 ร่วมแถลงยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้ไวรัสโควิด-19 รายที่ 5 เป็นชายไทย อายุ 59 ปี เป็นบุคลากรสังกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร มีประวัติไปเฝ้าไข้มารดาเข้า รับการรักษาด้วยโรคหลอดเลือดสมองที่ รพ.เอกชน แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค. ต่อมามารดามีอาการเหนื่อยหอบและตรวจพบเชื้อ โควิด-19 ส่วนผู้ป่วยเข้าตรวจเมื่อวันที่ 5 เม.ย.มี ผลเป็นบวก ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาและ สอบสวนโรคผู้ใกล้ชิดส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง รวมยอดสะสม 170 ราย นอกจากนี้ กรณีมี อสม. ราย 61 ปี เป็นลมเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ขอแสดงความเสียใจและจะช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มที่ รวมถึงย้าให้ดูแล อสม. สูงอายุ หากมีอาการป่วยให้ งดออกปฏิบัติงาน หากอายุ 70 ปีขึ้นไป ให้ไปปฏิบัติ หน้าที่อื่นแทนเพราะมีความเสี่ยงต่อการติดโรครวม ถึงสุขภาพไม่เอื้อต่อการอยู่ด้านชุมชน

★ โควิด-19 กระทบข้างรุนแรง

ด้านนางแสงเดือน ชัยเลิศ ประธานมูลนิธิ อนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมและเจ้าของศูนย์อนุรักษ์ช้าง ภาคเหนือ หรือ "เอลิเฟ่นท์เนเจอร์ปาร์ค" ต.กึ่งช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า การระบาดไวรัส โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเจ้าของปางช้างอย่างรุนแรง เพราะปางช้างแต่ละแห่งขาดรายได้ไม่มีเงินไปซื้อ อาหารให้ช้าง ทำให้เจ้าของช้างต้องนำช้างกลับบ้าน วันนี้ช้างกำลังย้ายถิ่นจำนวนมาก เมื่อไปถึงบ้าน พวกเขาทั้งช้างและเจ้าของช้างจะอยู่กันอย่างไร อาจ ต้องไปเร่ร่อนเหมือนในอดีตอยากวิ่งวนให้รัฐบาล ไทยหามาตรการช่วยเหลือช้างและเจ้าของช้างด้วย หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ ช้างไม่ได้กินน้ำและ อาหารจะอยู่ได้แค่ 7 วัน และจะล้มเพราะเป็น สัตว์ใหญ่

★ โคราช-ร้อยเอ็ดป่วยเพิ่ม

ที่ศูนย์บัญชาการตอบโต้เชื้อไวรัสโควิด-19 จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัยผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยติดเชื้ไวรัส โควิด-19 เพิ่มเดิมอีก 2 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 18 ราย สำหรับผู้ป่วยรายล่าสุดเป็นหญิงอายุ 41 ปี และ 57 ปี ทั้งสองคนทำงานอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศ อังกฤษและเดินทางกลับมาไทยพร้อมกัน เมื่อวันที่ 24 มี.ค. จากนั้นเริ่มมีอาการป่วย เมื่อวันที่ 5 เม.ย. เข้ารับการรักษา รพ.มหาสารนครราชสีมา นอกจากนี้ พบผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยทั้งสองราย 20 คน จะมีการ



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

ตรวจคัดกรองตามกระบวนการต่อไป ส่วน จ.ร้อยเอ็ด มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 173 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรค 3 ราย กลับบ้านแล้ว 1 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ 164 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 6 ราย

★ โยธาทิตย์ชี้ข่าวร้ายงานว่าบรรดาแรงงาน

จากประเทศเพื่อนบ้านอาศัยอยู่ในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมากหลายร้อยคนเดินทางมา ตม.จ.อุตรธานี ถนนโพธิ์ เขตเทศบาลนครอุตรธานี เพื่อยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักร หลังหยุดทำการ 3 วัน โดยไม่มีการจัดระเบียบให้บริการ อาทิ เก้าอี้นั่ง จุดล้างมือ และการตรวจวัดอุณหภูมิ ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงและแรงงานต่างด้าวรู้สึกหวาดกลัวในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพราะมีความแออัดเป็นอย่างมาก ส่วนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.อุตรธานี มียอดผู้ป่วยสะสม 8 ราย มีกลุ่มเสี่ยงรับการกักตัวที่บ้านอีก 16,332 ราย

★ ชาวบ้านฮือฮาด้านกลุ่มเสี่ยง

ที่บริเวณหน้าอาคารประชุม สีลาวิดี โรงแรม พังงาเบย์ รีสอร์ท บ้านท่าด่าน ต.เกาะป็นหยี อ.เมือง พังงา นายบุญเติม เรณูมาศ รอง ผวจ.พังงา เข้าเจรจากับกลุ่มชาวบ้านท่าด่าน รวมถึงนักคัดค้านเจ้าหน้าที่ ขณะนำตัวผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเดินทางมาจากต่างประเทศ มากักตัวในพื้นที่บ้านท่าด่าน ทั้งนี้ นายบุญเติม ขอให้ชาวบ้านเชื่อมั่นในระบบการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอความร่วมมือหากไม่นำตัวเข้ากักตัวในพื้นที่ทางราชการกำหนด จำเป็นต้องให้ผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกักตัวเองภายในบ้านเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อสู่คนในครอบครัวได้อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านต่างไม่ยินยอมเพราะมีความกังวลเรื่องของการแพร่ระบาด กระทั่งได้ข้อสรุปคือเจ้าหน้าที่จะย้ายผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่ส่งผลให้ชาวบ้านพอใจและเดินทางกลับ

★ กลับจากอินโดฯ ป่วย 5 ราย

กรณีคนไทยที่เดินทางกลับจากการไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซีย เจ้าหน้าที่นำไปตรวจคัดกรองและกักตัว 14 วัน ที่ศูนย์สังเกตอาการระดับอำเภอเมืองยะลา ตั้งอยู่ภายในศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ อ.เมืองยะลา จำนวน 8 คน ผลตรวจทั้งหมดไม่มีอาการไข้ แต่กลุ่มที่นำไปเฝ้าสังเกตอาการที่โรงเรียนแสงธรรม หมู่ 8 ต.บาเจาะ ได้อ.บาเจาะ จนโรคหายจำนวน 7 ราย ตรวจพบมีอาการไข้ 5 ราย เจ้าหน้าที่จึงแยกตัวเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง

★ ตั้งโครงสร้างองค์กรให้อยู่บ้าน

ส่วนที่ จ.พังงา นายสาโรจน์ บุญแถมเลขาธิการชมรมชาวสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จัดซื้อโครงสร้างพร้อมพวงหรีดคิดป้ายระบุข้อความ "อยู่บ้านหรือนอนในโรง" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนที่กักตัวอยู่ในบ้านเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และนำ

ไปตั้งบริเวณเกาะกลางถนนเพชรเกษม เขตเทศบาลเมืองพังงา เป็นเส้นทางสัญจรหลักของคนในพื้นที่ จ.พังงา หากทุกคนที่อาศัยอยู่บ้านการแพร่เชื้อดังกล่าวจะลดลงและหมดไปมากที่สุด โดยหากไม่ช่วยกันหยุดอยู่บ้านการแพร่เชื้อจะเกิดขึ้นเรื่อยๆ และขยายวงกว้างมากขึ้น การเสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นเช่นกัน

★ ยิ่งดื่มเหล้าภูมิคุ้มกันยิ่งลด

ด้านนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับเปิดเผยว่า ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ทุกภาคส่วนได้ช่วยกันรณรงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยให้ทุกคนมีโอกาสดื่มเหล้าให้น้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการให้อยู่ที่บ้าน ทานอาหารร้อน หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย อยู่ห่างกัน และพยายามเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกายของทุกคนให้มากที่สุด ด้วยการนอนให้พอ ออกกำลังกาย ทานวิตามินเสริม และวิธีการใดก็ตามที่ทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายของเราลดลงได้ ได้แก่การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เข้าป้อนร่างกายมีฤทธิ์ในการกำจัดโควิด-19 แต่ดื่มเข้าไปผลจะตรงข้าม เพราะจะทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่ายขึ้น

★ คนไทยกลับเข้าประเทศอีก 74 คน

วันเดียวกันที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขึ้น 8 อาคารผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อช่วงสาย มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมวางแผนในการรองรับคนไทยในต่างประเทศที่คัดค้านตามสนามบินเมืองต่างๆ เดินทางกลับประเทศไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศประสานช่วยเหลือเดินทางกลับมาได้ 74 คน ในจำนวนนี้เป็นคนไทยคัดค้านที่สนามบินในกรุงไคยา ประเทศกาตาร์ จำนวน 14 คน และคนไทยคัดค้านที่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 60 คน มาลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเวลา 19.00 น. และ 21.45 น. ตามลำดับ โดยกลุ่มคนไทยทั้งหมดที่เดินทางมาถึง เมื่อผ่านกระบวนการคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ และด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ถูกนำไปกักตัว ณ พื้นที่กักตัวที่รัฐบาลกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล

★ ทอยอพยพชาวยุโรปกลับ

ส่วนบรรยากาศที่อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตลอดทั้งวันยังคงเงียบเหงาต่อเนื่อง มีแต่เพียงชาวยุโรป ส่วนใหญ่เป็นชาวเยอรมัน เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ กว่า 260 คน มารอขึ้นเครื่องบินพิเศษเช่าเหมาลำของรัฐมณฑลเยอรมัน จัดมารับพลเมืองชาวเยอรมัน และพลเมืองประเทศสมาชิกอียูบางส่วน ที่คัดค้านอยู่ในประเทศไทย เดินทางกลับประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลเยอรมันจัดเช่าเหมาลำเครื่องบินของสายการบินคอนคอร์ดแอร์ไลน์ จำนวน 12 เที่ยวบิน อพยพชาวเยอรมันกลับประเทศ มาตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. ที่ผ่านมา ขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศส เช่าเหมาลำเครื่องบินของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ บินมารับพลเมืองชาวฝรั่งเศสมาตั้งแต่วันที่ 3-4 เม.ย. ที่ผ่านมา และในคืนวันที่ 7 เม.ย. นี้

★ เลื่อนเปิดเทอมไป 1 ก.ค.

นอกจากนี้ วันเดียวกัน นายณัฏฐพร ที่ป-สุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอให้เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ออกไป จากเดิมที่จะเปิดเทอมในเดือน พ.ค. 2563 ไปเป็นวันที่ 1 ก.ค. 2563 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ที่ทั้งครูและนักเรียน โดยจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ระดับประถมศึกษา และมีธยมศึกษา รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จะใช้รองรับการเรียนการสอนผ่านระบบดังกล่าวด้วย โดยเบื้องต้นกำหนดไว้ในเดือน พ.ค. จะเริ่มออนไลน์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบที่วิจัยจัด เพื่อให้เด็กปรับตัวกับการเรียน และทดลองสัญญาณในการออกอากาศ โดย ศธ. เตรียมที่จะจัดซื้อแท็บเล็ตแจกนักเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้วย นอกจากนี้ ยังกำหนดว่าจะไม่มีปีการศึกษา 2563 ในเดือน พ.ค. 2563 และภาคเรียนที่ 2 ในเดือน เม.ย. 2564 เนื่องจากมีการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ล่าช้าไปกว่า 2 เดือน ดังนั้น จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้ครบตามหลักสูตรที่กำหนด ส่วนการรับสมัครนักเรียน



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

เนื่องจากมีการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ล่าช้าไปกว่า 2 เดือน ดังนั้น จะต้องมีจัดการเรียนการสอนให้ครบตามหลักสูตรที่กำหนด ส่วนการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ คาดว่า จะสามารถเริ่มรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ในเดือน พ.ค.นี้

★ หุ่นดีตาแดงรับยอดคิดเช็กลด

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมาว่า มีแรงกลับเข้ามาไล่ซื้อหุ้นไทยต้นราคาหุ้นทะยานขึ้นทั้งกระดาน โดยมีปัจจัยมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้นทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหญ่เริ่มลดลง ขณะที่รัฐบาลยังออกมาตรการดูแลและเยียวยาเศรษฐกิจระยะที่ 3 ออกมาโดยใช้เงินมากกว่า 1.9 ล้านล้านบาท ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นว่าจะช่วยพยุงเศรษฐกิจไม่ให้ติดลบรุนแรงเหมือนที่คาดการณ์ไว้เดิม ซึ่งหุ้นไทยถือว่าปรับตัวขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลก โดยดัชนีหุ้นไทยมาปิดทำการที่ระดับ 1,214.95 จุดบวก 76.11 จุด ท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นเทียบแ่ก่ตลาดหุ้นที่ 98,954.92 ล้านบาท ส่งผลให้หุ้นขนาดใหญ่ที่ราคาปรับตัวลงรุนแรงในช่วงก่อนหน้านี้ ทะยานกลับขึ้นมาร้อนแรง

★ ย้ายนายกฯอังกฤษเข้าไอซียู

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ในพายุยุโรป ที่ยังคงรุนแรงแทบ

ไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอังกฤษ ที่เมื่อวันที่ 7 เม.ย. มีรายงานถึงการป่วยของนายกรัฐมนตรีบริซ จอห์นสัน ผู้นำอังกฤษวัย 55 ปี ที่ติดเชื้อโควิด-19 มาตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.และรักษาตัวอยู่ที่บ้าน แต่กลับมีอาการหนักขึ้นจนถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเชลท์ โธมัส อยู่ริมแม่น้ำเทมส์ฝั่งตรงกันข้ามอาคารรัฐสภากลางกรุงลอนดอน ตั้งแต่ช่วงคืนวันอาทิตย์ 5 เม.ย. ปรากฏว่าอาการป่วยของผู้นำอังกฤษยิ่งแยลงมีไข้สูง และไอตลอด ทำให้ต้องย้ายเข้าไปห้องผู้ป่วยหนัก (ไอซียู) และให้ออกซิเจนช่วยหายใจอยู่ช่วงหนึ่ง ซึ่งแพทย์ต้องเฝ้าติดตามอาการป่วยอย่างใกล้ชิด ขณะที่ผู้นำอังกฤษยังวิตกข้อความว่ามีขวัญและกำลังใจดี รวมถึงมอบหมายให้นายโดมินิค ราบ รว.ต่างประเทศทำหน้าที่รักษาการฯ ไปพลางๆ ขณะที่เหล่าผู้นำโลก รวมถึงนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศสต่างแสดงความห่วงใยและขอให้ผู้นำอังกฤษหายป่วยโดยเร็ว ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกประมาณ 52,000 ราย ผู้เสียชีวิตราว 5,400 ราย

★ ควีนอังกฤษทรงให้กำลังใจ จันท.

นอกจากนี้ เนื่องในโอกาสวันอนามัยโลก-“World Health Day” วันที่ 7 เม.ย. สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ ทรงส่งพระราชสาส์นแสดงความปรารถนาดีและให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกที่ทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยทั่วโลกท่ามกลางช่วงเวลาสำคัญต่อชาวโลก

★ อิตาลี-เยอรมนี-สหรัฐฯ ยังหนัก

ส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เยอรมนีเพิ่มขึ้นตลอดช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขเมื่อวันที่ 7 เม.ย. ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3,834 ราย รวมผู้ติดเชื้อทั้งหมดมากกว่า 108,375 ราย ผู้เสียชีวิตกว่า 1,810 ราย ส่วนกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศส แถลงยอมรับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศ. ยังไม่ถึงจุดสูงสุด รัฐบาลจำเป็นต้องใช้มาตรการ “ล็อกดาวน์” ห้ามผู้คนออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นต่อไป ส่วนผู้ติดเชื้อในฝรั่งเศส อยู่ที่ 98,010 ราย ผู้เสียชีวิตเกือบ 9,000 คน ขณะที่อิตาลี ผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ที่ 132,547 ราย ผู้เสียชีวิตราว 16,523 ราย ขณะที่ผู้ติดเชื้อรวมในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกือบ 370,000 คน เสียชีวิตเกือบ 11,000 คน และที่นครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์พบว่าไวรัสระบาดคนผิวสีหนักกว่าคนกลุ่มอื่นๆ คนผิวสีติดเชื้อราวครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อรวมและเสียชีวิตร้อยละ 70 ของผู้เสียชีวิตรวมในซิดนีย์ ส่วนรัฐเซี่ยงไฮ้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันเกิน 1,000 ราย เป็นครั้งแรก ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมราว 8,000 ราย ผู้เสียชีวิต 58 ราย ส่วนอิหร่านถือว่าระบาดหนักที่สุดในแถบตะวันออกกลางผู้ติดเชื้อพุ่งเป็น 62,589 คน เสียชีวิต 3,872 คน

★ ญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉิน

สถานการณ์โควิด-19 ในเอเชีย ในที่สุดนายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะของญี่ปุ่น ก็ประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและเมืองท่า “โอซากา” กับอีก 5 จังหวัด คือ ชิบะ คานากาวะ ไชตามะ เฮียวโงะและฟูกูโอกะ บังคับใช้ 1 เดือน เริ่มวันที่ 8 เม.ย.นี้ โดยเจ้าหน้าที่สั่งปิดโรงเรียนและธุรกิจได้ แต่ไม่มีอำนาจสั่งประชาชนอยู่แต่บ้าน โดยยอดผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นขณะนี้ทะลุเกิน 4,000 คน ผู้เสียชีวิตมี 93 คน

★ เน้นล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว

เช่นเดียวกับในหลายประเทศที่ใช้มาตรการเข้มงวดมาจัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสระยะอาทิ อินเดีย อาจขยายมาตรการ “ล็อกดาวน์” ห้ามผู้คนทั่วประเทศออกนอกบ้านในบางพื้นที่จนถึงวันที่ 15 เม.ย.หลังพบผู้ติดเชื้อราว 5,000 ราย ผู้เสียชีวิต 136 ราย ส่วนซาอุดีอาระเบีย ขยายเวลา “เคอร์ฟิว” ช่วงกลางวัน เป็น 24 ชม.ใน 9 จังหวัดและเมืองใหญ่ รวมทั้งกรุงริยาดห์ หลังมีผู้ติดเชื้อ 2,529 คน เสียชีวิต 38 คน ส่วนอิสราเอล มีผู้ติดเชื้อเกือบ 9 พันคนเสียชีวิต 57 คน ประกาศล็อกดาวน์ โดยสิ้นเชิงในช่วงฉลองเทศกาลสำคัญ “พาสโอเวอร์” เริ่มเมื่อวันที่ 8 เม.ย.นี้



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

ติด 'ไวรัส' ลดฮวบ ☆ ต่อจากหน้า 14

★ ติดเชื้อทั่วโลกกว่า 1.3 ล้านคน

ทั้งนี้ หากรวมจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตรวมใน 209 ประเทศ หรือดินแดนทั่วโลก เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกอยู่ที่ 1,๓58,950 คน ผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่ 75,897 คน รักษาหายดีแล้ว 293,454 คน ส่วนที่จีน ซึ่งเป็นประเทศต้นตอการแพร่ระบาดล่าสุด ไม่พบผู้เสียชีวิตเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนม.ค. ถือเป็นข่าวดีก่อนที่รัฐบาลจีนประกาศยกเลิกมาตรการห้ามเข้าออกเมืองอู่ฮั่นพื้นที่แพร่ระบาดของเชื้อในช่วงแรก ในวันที่ 8 เม.ย.เป็นต้นไป หลังมีการปิดเมืองอู่ฮั่นมาตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อ 6 เม.ย.อยู่ที่ 32 ราย ลดลงจากวันก่อน ทั้งนี้ จีนมีผู้ติดเชื้อสะสม 81,740 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 3,331 ราย ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ในเกาหลีใต้ ล่าสุด มีผู้ติดเชื้อ 10,331 ราย ผู้เสียชีวิต 192 ราย และเริ่มมีความหวังในการรักษาโรคมามากขึ้นเมื่อแพทย์ในกรุงโซลอ้างว่าได้ใช้พลาสมาของผู้ที่หายป่วยมารักษาผู้ป่วยสูงวัยสองรายจนหายดีด้วย

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑

ศบค.พอใจติดเชื้อใหม่แค่ 38 3 ปีจจัยกั้ววิกฤติ 'โควิด'

เอาอยู่ไม่เพิ่มเคอร์ฟิว-หมอชี้ระวังคนมาจากนอก
โลกสั่งเวท7.3หมื่นศพ-นายกฯอังกฤษเข้าไอซียู

โควิด-19 “หมอยง” ชี้ เติมนกถูกทางแล้ว หลังผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่อง “ศบค.” น้อมนำพระราชดำริส “ในหลวง-สมเด็จพระราชินี” ปรับใช้สู้ ฝ่ย ชายตายรายที่ 27 อายุ 64 ไปเที่ยวผับย่านทองหล่อ ติดเชื้อเพิ่มอีก 38 มี บุคลากรทางการแพทย์ 3 ราย รวมป่วยสะสม 2,258 คน ลัน ♦ อ่านต่อหน้า 2

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

‘โควิด’ □ ต่อจากหน้า 1

ตอนนี้ทุกคนมีความเสี่ยงเท่ากันไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุ ถ้าตัวเลขที่ไม่เพิ่มมาตรการเข้ม ไวโรคคนคิดเช็ดเพราะเคอร์ฟิว-ทุกคนช่วยกัน-กักตัวกลุ่มเสี่ยง แต่อย่าชะล่าใจ พร้อมสั่งรื้อรับคนไทยกลุ่มใหม่ มาจากฝรั่งเศส-สหรัฐฯ-ญี่ปุ่น “สธ.” ปรับเกณฑ์ตรวจหาเชื้อฟรีครอบคลุมทุกกลุ่มเสี่ยง “บิ๊กว่า” ยกไวรัสฆ่าฆ่าไม่ตาย เป็นวาระแห่งชาติ “กรม.” ไฟเขียวเลื่อนเปิดทอม 1 ก.ค. หนีไวรัสสายพันธุ์ ขณะที่ทั่วโลกสั่งเวดแล้ว 7.3 หมื่นศพ ป่วยไม่ต่ำกว่า 1.32 ล้านคน สหรัฐ ดายพุ่ง 1 หมื่นราย นายกษอภยโกมา ญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉินปิด 7 เมือง

○ สหรัฐตายทะลุหมื่น

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ถือเป็นโรคติดต่ออันตรายไปทั่วโลก โดยกรชีวิตคนไปแล้วไม่ต่ำกว่า 73,000 ศพ คิดเชื้ออีกไม่น้อยกว่า 1.32 ล้านคน โดยที่สหรัฐภายใน 24 ชม. เสียชีวิตเพิ่มอีก 1,150 ศพ รวมยอดตายสะสม 10,923 ศพ แต่ยังมีอีกกว่าอีกชาติที่อยู่ 16,523 ศพ ตามด้วยสเปน 13,341 ศพ อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กล่าวผ่านทวิตเตอร์ ว่า ยังพอมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

○ นายกษ อังฤษโกมา

ส่วนนายไมเคิล โภฟ รมด.อาวุโสในคณะรัฐมนตรีของอังกฤษ ระบุว่า นายบอริส จอห์นสัน อายุ 55 ปี นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ ต้องถูกนำตัวเข้าห้องไอซียู รพ.เซนต์โทมัส ในกรุงลอนดอน เพราะมีอาการทรุดหนักจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ยังไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และให้นายโดมินิก ราวิน รมด.ต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่แทน

ด้านนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่ปุ่น ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ 7 เขตภูมิภาค ประกอบด้วย กรุงโตเกียว, ชิเบะ, คานางาวะ, ไชตามะ, โอซากา, เฮียวโงะ และฟูกูโอกะ หลังจากมีกณคิดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่เขตเมือง เช่น โตเกียวและโอซากา โดยให้อำนาจผู้ว่าฯ จังหวัด สั่งการให้ประชาชนอยู่แต่ในที่พักอาศัยเท่านั้น ธุรกิจร้านค้าต่าง ๆ หยุดทำการไว้ก่อน สำหรับคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีน แถลงว่า ไม่พบผู้เสียชีวิตแล้ว โดยตัวเลขคนคิดเช็ดลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน มี.ค. ที่ผ่านมา แต่ยังคงจะมีการแพร่

ระบาดระลอก 2 จากผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ หลังพบตัวเลขสะสมเกือบ 1 พันราย นอกจากนี้ยังเจอนคิดเชื้อรายใหม่ทั่วประเทศ 32 คน ทั้งหมดมาจากต่างประเทศ และพบคิดเช็ดแต่ไม่แสดงอาการอีก 30 ราย โดยขณะนี้จีนเสียชีวิตอยู่ที่ 3,331 ศพ ป่วย 81,740 คน

○ น้อมนำพระราชดำรัส

เมื่อเวลา 11.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า เมื่อวันที่ 6 เม.ย. ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระราชทานอุปถัมภ์ทางการแพทย์ และพระราชทานพระบรมราโชบายเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ซึ่งเราจะทำหน้าที่ตามที่มีกระแสพระราชดำรัส เพื่อให้โรคที่เราเผชิญลดน้อยถอยลงไป

○ ตายใหม่ 1 ติดเชื้อ 38

นพ.ทวีศิลป์ แถลงว่า สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย มีผู้คิดเชื้อรายใหม่ 38 ราย ในจำนวนนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 3 คน ยอดผู้ป่วยสะสม 2,258 ราย ในจังหวัด 66 จังหวัด หายป่วยเพิ่มเติม 31 คน หายป่วยสะสม 824 ราย รักษาอยู่ใน รพ. 1,408 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ รวมเสียชีวิตสะสม 27 ศพ ในส่วนผู้เสียชีวิตรายล่าสุดอันดับที่ 27 เป็นชายไทย อายุ 54 ปี ไม่มีโรคประจำตัว ก่อนหน้านี้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์หลายแห่ง โดยเฉพาะสถานบันเทิงย่านทองหล่อ มีอาการป่วยเมื่อวันที่ 13 มี.ค. และวันที่ 14 มี.ค. เข้ารับการรักษาที่ รพ.เอกชน มีอาการหนักมากขึ้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ผลเอกซเรย์พบวาคิดเชื้อปอดอักเสบรุนแรงก่อนจะเสียชีวิตในวันที่ 6 เม.ย. ที่ผ่านมา ด้วยระบบเดินหายใจล้มเหลว เมื่อถูกจากอายุผู้เสียชีวิตคนนี้ทุกคนมีความเสี่ยงทั้งสิ้นไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเท่านั้น

○ ยอดลดลงอย่าชะล่าใจ

โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า สำหรับตัวเลขผู้คิดเชื้อรายใหม่วันนี้ 38 ราย ทำให้หัวใจพองโตและดีขึ้นมา ๑ โดยตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. ที่มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ผู้ป่วยรายใหม่เริ่มทรงตัว และหลังจากประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้เป็นระยะเวลา 5 วัน แม้บางส่วนจะอยู่ในช่วงพักตัวถือเป็นแนวโน้มที่ดี ถ้าทุกคนให้ความร่วมมือถือเป็นการทำงานของทุกคน ที่ทำให้การแพร่ระบาดลดลง เราพึงพอใจประเมินว่าเหตุที่ตัวเลขลดลงมาจากปัจจัย 3 ประการ คือ 1. การประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และประกาศเคอร์ฟิว 2. การควบคุมตนเองในประเทศ การเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย 3. การควบคุมบุคคลกลุ่มเสี่ยงให้อยู่ในสถานที่รับรองให้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขจะลดลงไม่ใช่ดีใจแล้วเลิก ต้องระวังไม่ให้เกิดซ้ำอีกเลยทีเดียว จึงต้องเคร่งแบบนั้นตลอดไป เพราะทั่วโลกยังเป็นแหล่งรังโรค อาจเป็นพหุมาตุลา เราไม่ซีให้รังเกียจแต่ให้ระมัดระวัง ต้องใช้ระยะยาว ๆ ถ้าตัวเลข 38 ถือว่าลดลงไปกว่านี้จะยิ่งดี ขึ้นระยะไปเรื่อย ๆ เราจะชนะ

○ ถ้าคงที่ไม่เพิ่มมาตรการ

ทั้งนี้ตัวเลขที่ออกมาเรายังทราบว่ามีกลุ่มบุคคลที่ จ.ภูเก็ต อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีกเป็น 100 ราย ที่ยังไม่ได้ส่งมาแต่ถือว่าตัวเลขที่มีอยู่นั้นดี วันนี้ต้องชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายปกครองและคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะตัวเลขที่ลดลงถือเป็นความสามารถของทุกคนที่ช่วยกันจากเลข 3 หลักมาเหลือ 2 หลัก ถ้าจะให้ดีตัวเลขต้องลดลงเรื่อย ๆ กทม. แม้ตัวเลขจะลดลงแต่ยังสูงอยู่ในต่างจังหวัดก็ลดลง อย่างไรก็ตามเราต้องช่วยกัน จากแนวโน้มตัวเลขที่ลดลงแสดงว่าเราได้รับความร่วมมือจากผู้คิดเช็ดน้อยลงแบบนี้ เชื่อว่าผู้บริหารคงไม่ใช้มาตรการที่เข้มกว่านี้ ถ้าเราอยากให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นสภาพอยู่ ช่วยกันกดตัวเลขเราจะได้กลับไปใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิม

○ ดูแลคนไทยตกค้าง

นพ.ทวีศิลป์ ระบุว่า สำหรับการดูแลคนไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางกลับประเทศไทย หลังจากมีการขยายเวลาห้ามอากาศยาน ทำการบินเข้าสู่ประเทศเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 18 เม.ย. นี้ มีผู้ได้รับผลกระทบหลายคน โดย ศบค. ได้ประชุมอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาคนติดค้างเท่าที่ได้รับรายงานว่ามีติดค้างญี่ปุ่น 15 คน เกาหลีใต้ 60 คน เนเธอร์แลนด์ 1 คน สหราชอาณาจักร 1 คน กาตาร์ 14 คน ทางกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จะเข้าไปดูแลหากใครติดค้างและไม่มีรายชื่ออยู่ในจำนวนนี้ ขอให้แจ้งไปยังสถานทูตไทยประจำเมืองนั้น

○ รับคนไทยกลุ่มใหม่

โฆษกฯ กล่าวต่อว่า ได้รับแจ้งว่าในวันที่ 7 เม.ย. เวลา 20.30 น. จะมีเครื่องบินจากฝรั่งเศสมารับคนไทยของตัวเอง ที่สนามบินภูเก็ตโดยจะมีคนไทย 14 คน มากับโพลิติงกล่าวด้วย และวันเดียวกันนี้จะมีอีกเที่ยวบินจากสหรัฐอเมริกาที่มีคนไทย 60 คน มาลงที่สนามบิน

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

บินสุวรรณภูมิในเวลา 21.45 น. ส่วนในวันที่ 8 เม.ย. เวลา 15.30 น. จะมีเที่ยวบินจากญี่ปุ่น มีคนไทย 22 คน มาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยรัฐบาลจะดูแลอย่างดี ส่วนที่คนไทยบางส่วนคิดค้างอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย ไม่สามารถเดินทางมาที่กลุ่มเมื่อวันที่ 8 เม.ย. ที่ผ่านมานั้น เป็นเพราะไม่สบายสงสัยว่าจะคิดเชื่อ แต่ยังไม่ได้ออกว่าเป็นโควิด-19 คนกลุ่มนี้จะต้องรักษาที่อินโดนีเซียให้หายก่อน ถือเป็นมาตรการคัดกรองตั้งแต่ต้นทาง เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนอื่น ๆ บนเครื่อง

○ ตรวจหาเชื้อมากขึ้น
ต่อคำถามว่ามีกรตั้งคำถามตัวเลขที่ลดลง เป็นเพราะเราตรวจได้น้อย หรือมีประสิทธิผลการตรวจลดลงหรือไม่ นพ.ทวีศิลป์ ตอบว่า เมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันมีผู้ใหญ่มากมายคนที่มาเป็นนักวิชาการและผู้บริหารสาธารณสุขตั้งคำถามเช่นนี้ โดยมีการวิเคราะห์ตัวเลขและเราไม่ได้เข้าข้างตัวเอง ขณะนี้มีตัวเลขคณะกรรมการทางห้องปฏิบัติการ 71,860 ราย ซึ่งยังเป็นตัวเลขที่ไม่น่าพอใจ จะต้องหาหนทางเพิ่มการตรวจให้ได้มากกว่านี้ ขณะนี้กรม. ปริมาณ และทั่วประเทศตรวจได้วันละ 2 หมื่นราย ซึ่งทำเต็มที่แล้ว เราจะพยายามเพิ่มให้ได้มากขึ้น เหมือนกับบางประเทศที่ตรวจได้แสนรายต่อวัน เราจะทำให้ได้เราไม่กลัวที่ยังตรวจเยอะ เพราะเรามีการเตรียมเตียงไว้หลายระดับทั้งบนและไอซียู

○ กักตัวห้องละคนไม่พอ
ต่อคำถามต่อว่ามีรายงานว่าอาคารรับรองที่สี่ตึกต้องเข้าพักห้องละ 3 คน ไม่สอดคล้องกับการเว้นระยะห่าง จึงเสนอให้เหลือห้องละ 1 คน นพ.ทวีศิลป์ ตอบว่า การกักตัวถ้าได้ห้องละ 1 คนนั้นดีที่สุด แต่เนื่องจากสถานที่ไม่เพียงพอต้องจัดให้เป็นคู่หรือ 3 คน อยากให้ลองนึกภาพว่าถ้ามาเป็นกลุ่ม จะต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลกักกัน ต้องเพิ่มสถานที่แบบเดียวกับสี่ตึกที่อีกฝั่งหนึ่ง ต้องใช้คนเท่าไร ดังนั้นความเหมาะสมเท่าที่คำนึง ความสะอาดสบายเท่าที่คำนึง แออดนอนกันสักนิด ถ้าวันละ 200 คน 5 วัน 1,000 คน จะอยู่ห้องละ 1 คน มันไม่ง่ายแต่เป็นการกะหนัที่ของพวกเราที่จะพยายามดูแลรายละเอียดทุกอย่าง บางครอบครัวก็ชื่นชม ด้านเตียงนั้นทำให้ไม่เปิดแยกกันบ้าง

○ สธ.ปรับเกณฑ์หาเชื้อ
ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สธ.ได้ขยายเกณฑ์ผู้ป่วยต้องสอบสวนโรค และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แล็บ) และอีกส่วนคือคนอาจไม่มีอาการแต่มีความเสี่ยงสูง โดยในส่วนของกาเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ให้เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากทุกประเทศ หากป่วยมีไข้ 37.3 องศา มีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ ร่วมกับมีประวัติเสี่ยงเดินทางไปมาจากทุกประเทศทั่วโลก ต้องได้รับการสอบสวนและตรวจทางห้องปฏิบัติการ จุดที่ 2 กรณีผู้ป่วยมาที่สถานพยาบาล หากคนมีอาการไข้ อาการโรคระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ สัมพันธ์กับประกอบอาชีพเสี่ยง สัมผัสคนต่างชาติจากทุกประเทศที่เข้าไทยในระยะ 14 วัน หากคนไทยที่มีอาชีพสัมผัสแล้วมีอาการ ต้องได้รับการสอบสวนและรับการตรวจแล็บ

นพ.สุวรรณชัย เปิดเผยว่า กลุ่ม 3 คือกลุ่มผู้ป่วยปอดอักเสบทางาเหตุไม่ได้ รักษาไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน หรือมีอาการรุนแรงเสียชีวิต ถ่ายภาพรังสีแล้วเข้าได้กับโรคโควิด-19 จะได้รับการสอบสวนและตรวจแล็บอยู่แล้ว ทั้งนี้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข วันนั้นบคิดเชื่อเพิ่มอีก 3 ราย และเมื่อวันที่ 8 เม.ย. มีบุคลากรการแพทย์ที่ รพ.วชิระภูเก็ต รักษาผู้ป่วยอุมิตีเหตุที่ตรวจพบโรคโควิด-19 ในภายหลังต้องกักตัว 112 ราย ในจำนวนนี้กว่า ๑๐ ราย ผลตรวจออกมาเป็นลบแต่ต้องกักแยกไม่น้อยกว่า 14 วัน ดังนั้นจึงมีเกณฑ์ใหม่ให้แยกเฝ้าระวัง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขออกมา โดยใช้ตัวตรวจจบบีเอชไอซี อากาศทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ สิ่งหนึ่งที่กำหนดเรื่องประวัติคือหากแพทย์ผู้ตรวจมีความสงสัย ร่วมกับการสัมผัสผู้ป่วยหรือผู้สงสัยป่วย บุคลากรสามารถเข้ารับการตรวจเชิงรุกทุกราย เพื่อให้สัมพันธ์กับสถานการณ์และองค์ความรู้ที่พบ

○ ตรวจฟรีทุกกลุ่มเสี่ยง
อธิบดีฯ ระบุว่า กลุ่มสุดท้ายคืออีกไม่นานเราจะเข้าหน้าฝน สิ่งที่พบคือใช้หัดใหญ่ตามฤดูกาล ดังนั้นหากพบผู้ป่วยทางเดินหายใจ เป็นกลุ่มก้อน และมีผลตรวจไม่ว่าจะเรบปิคเทสที หรือเรียลไทม์ พีซีอาร์ที่ให้เป็นลบจะต้องแยก หากเป็นบุคลากรทางการแพทย์ป่วยมากกว่า 3 คน ต้องแยกออกมาตรวจแล็บหากโควิด-19 ส่วนประชาชนทั่วไปป่วย 5 รายขึ้นไปต้องแยกออกมาตรวจแล็บพร้อมสอบสวนโรคต่อไป อย่างไรก็ตามในส่วนของคนสัมผัสไม่มีอาการนั้น จะจำแนกทันทีเมื่อพบผู้ป่วยยืนยัน และทำการตรวจหากพบว่ามีไข้ จะต้องเข้าเกณฑ์จัดการทันที หากไม่มีไข้ต้องเฝ้าระวังที่บ้านไม่น้อยกว่า 14 วัน อาทิ สมาชิกในครอบครัว คนเดินทางร่วมยานพาหนะ ครอบคลุมนคนขับ และ

ตำรวจ คม. หรือด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และบุคลากรทางการแพทย์ ขอยืนยันว่ากระบวนการเหล่านี้ดำเนินการฟรีทุกราย

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่ สำหรับที่มีผู้ทำนายว่าภายในวันที่ 15 เม.ย. ไทยจะมีผู้ป่วยถึง 7,500 คนนั้น หากดูตัวเลขผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 2 พันกว่าราย ตัวเลขผู้ป่วยใหม่แ่ง ๆ แแต่อยู่หลัก 100 กว่าราย วันนั้นถึงค่า 38 ราย ที่เกิดจากการที่ประชาชนให้ความร่วมมือ นั่นแปลว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างเข้มข้น ไม่ใช่เชื้อเข้ามาจากต่างประเทศ และยังคงต้องการความร่วมมือจากประชาชนต่อเนื่อง ในการสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ แยกของใช้ และการเว้นระยะห่างทางสังคม หากมีอาการเข้าเกณฑ์ให้รีบแจ้ง อาย่าโกหก เพื่อจะได้รับนำเข้าสู่ระบบ จะทำให้ถึงวันที่ 15 เม.ย. ไม่เป็นไปตามที่ผู้คาดการณ์ เรื่องนี้ต้องช่วยกันทุกคนในสังคม

○ มั่นใจมีน้ำยาตรวจพอ
ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงษ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้มีการขยายการคัดกรองผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสมาตลอด โดยมีการตรวจแล็บทั้งหมด 71,860 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตามเนื่องจากขณะนี้มีการขยายเกณฑ์ การตรวจคัดกรองเพิ่ม ดังนั้นในส่วนของห้องปฏิบัติการ (แล็บ) ด้วยวิธีเรียลไทม์ พีซีอาร์ (RT-PCR) มีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นด้วย ปัจจุบันในกรุงเทพฯ มีกว่า 40 แห่ง สามารถตรวจได้วันละ 10,000 ตัวอย่าง ส่วนต่างจังหวัดมีประมาณ 40 กว่าแห่ง สามารถตรวจได้วันละ 10,000 ตัวอย่างเช่นเดียวกัน เบื้องต้น รพ.ศูนย์ในจังหวัดใหญ่ มีครบแล้ว ส่วนจังหวัดเล็กบางจังหวัดไม่มี จะส่งตรวจที่จังหวัดใกล้เคียง ยกเว้นจังหวัดเล็กที่มีปัญหาการคมนาคมไม่สะดวกจะต้องไปส่งกับสนามบิน แม่ฮ่องสอน และ 3 จังหวัดภาคใต้

นพ.โอภาส ระบุว่า ขณะนี้มีการขยายแล็บไปทุกจังหวัด เป้าหมายคือ 110 แห่ง คาดว่าภายในสิ้นเดือน เม.ย. นี้ จะครบ ส่วนน้ำยาตรวจนั้นกรมวิทย์ผลิตได้เอง ที่ผ่านมาใช้ตัวที่ผลิตเองโดยกรมวิทย์ ร่วมกับบริษัทสยามไบโอไซม์ ผลิตเองไม่ได้มีการนำเข้าแต่อย่างใด โดยในสิ้นเดือน เม.ย. นี้ จะมีเพิ่ม 100,000 ชุด ถ้าการระบาดยังมีมากจะผลิต 1,000,000 ชุดใน 6 เดือน ส่วนเอกชนจะเป็นการนำเข้า ขณะเดียวกันปรับระบบการรายงานผลผู้ป่วยเข้าข่ายต้องสอบสวนโรค (PUI) เป็นแบบออนไลน์ ภายใน 24 ชั่วโมงด้วย เชื่อว่าถ้าเป็นช่วงกักกาศดี ๆ จะใช้เวลา 12 ชั่วโมง

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพลุ่สบัติที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

‘โควิด’

□ ต่อจากหน้า ๒

○ “บิ๊กตุ” ยันสุขภาพมาก่อน

ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวหลังเป็นประธานการประชุม ครม. ว่า รัฐบาลยืนยันเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการรักษาสุขภาพให้กับประชาชนคนไทย จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากทุกคน สิ่งใดก็ตามที่ภาครัฐยังมีปัญหาอยู่ ต้องขอให้เข้าใจและเห็นใจรัฐบาลสักนิด เพราะเราต้องทำงานด้วยคนจำนวนมาก อีกทั้งในส่วนขอประชาชนที่มีจำนวนมากเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางกลับเข้าประเทศ การเข้าสู่ระบบการกักกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท้องถิ่น

นายกฯ เปิดเผยว่า วันนี้เรามีหลายมาตรการออกมาทั้งหมด จะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันและทำงานให้ดีทุก ๆ สถานที่ โดยเฉพาะสนามบิน จะมีศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขหรือไอซีซี กำกับดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข มีทั้งแพทย์และพยาบาลประจำอยู่ที่ศูนย์ฯ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคง การขนส่ง กรมคมนาคม ดัชนีการตัดสินใจต่าง ๆ จะต้องตัดสินใจบนพื้นฐานตามนโยบาย ที่ได้ประกาศออกไปแล้วจะต้องดำเนินการให้ได้ตามนั้น สำหรับการเดินทางเข้าประเทศ คนส่งออกไปแล้วให้ทำการขอเดินทางเข้าเป็นรุ่นเป็นผลัดหรือเป็นเที่ยวบินเพื่อส่งต่อการส่งต่อไปยังพื้นที่ที่กักตัวต้องขอให้ทุกคนเข้าใจ

○ ยกโควิดวาระแห่งชาติ

พล.อ.ประยุทธ์ ระบุต่อว่า วันนี้รัฐบาลได้ประกาศให้โรคไวรัสโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติไปแล้วในที่ประชุม ครม. ออกมาให้ทุกคนได้รับฟังในเรื่องของการใช้จ่ายในภาครัฐ รวมทั้งมาตรการและการดำเนินการต่าง ๆ ที่ออกมา ดยยืนยันข้อสังเกต ข้อเสนอแนะจากทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจต่าง ๆ วันนี้ขอให้เห็นใจรัฐบาลด้วย บางอย่างถ้าสามารถช่วยเหลือกันได้ ขอความกรุณา ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาปี 2561-2562 การประกอบกิจการต่างได้รับผลกำไรมากพอสมควร ดังนั้นในปี 2562-2563 ช่วงที่เกิดปัญหาโรคไวรัสโควิด-19 คงต้องย้อนไปดูผลประกอบการในปีที่ผ่านมา ตามวงรอบของบัญชีว่าเป็นอย่างไร ถ้าทั้งหมดสามารถพิสูจน์และชี้แจงได้ ว่าปัญหาเป็นเรื่องผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 รัฐบาลยินดีที่จะดูแลแก้ไขในส่วนของบริษัทและหน่วยงาน รวมทั้งในส่วนขอแรงงานและผู้ประกอบการ ถ้าจะเหมาะทั้งหมดเท่าไรคงรับไม่ไหว เพราะงบประมาณที่เราใช้อยู่มีจำกัด

นายกฯ กล่าวอีกว่า ยืนยันอีกครั้งว่า รัฐบาลยินดีพร้อมรับฟังจากทุกความคิดเห็น สิ่งใดก็ตามที่เปลี่ยนในวาระนี้เป็นนโยบายที่รัฐบาลโดยคนในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาลได้ให้นโยบายลงไปวันนี้ ส่วนราชการต่าง ๆ ทุกกระทรวง รองนายกฯ และคณะรัฐมนตรี ได้นำเสนอความต้องการในมาตรการต่าง ๆ ขึ้นมาแต่จำเป็นต้องคัดกรองให้เป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

เพราะถือเป็นสิ่งสำคัญ คิดได้ทำไม่ได้ถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นเรื่องอันตรายในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ อย่างไรก็ตามขอชื่นชมอีกครั้งว่าคนจะกวดขันในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องประสงคร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

○ เลื่อนเปิดเทอม 1 ก.ค.

คานางานอุดม ภิญญูสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ ที่ประชุม ครม. มีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พ.ค.นี้ เป็นวันที่ 1 ก.ค. โดยกระทรวงศึกษาธิการให้เหตุผลว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สอดคล้องกับนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า คนรายงานให้ที่ประชุม ครม. รับทราบถึงการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในเดือน พ.ค. ออกไปเป็นวันที่ 1 ก.ค. เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งครูและนักเรียน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่จะใช้รองรับการเรียนการสอนผ่านระบบดังกล่าว ซึ่งในเดือน พ.ค. จะเริ่มออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบที่วัดดิจิทัล เพื่อให้เด็กปรับตัวกับการเรียน และทดลองสัญญาณในการออกอากาศ

○ งดปิดเทอม ต.ค.-เม.ย.

รมว.ศธ. ระบุอีกว่า นอกจากนี้ ศธ. เตรียมดำเนินการที่จะจัดซื้อแท็บเล็ตแจกนักเรียน การแจกแท็บเล็ตจะทำให้ผู้รับไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมา โดยแท็บเล็ตที่แจกสามารถใช้สื่อสารได้สองทาง คือ ระหว่างนักเรียนและผู้สอน ซึ่งได้รายงานเรื่องนี้ให้ นายกฯ รับทราบแล้ว โดยนายกฯ กำชับให้เตรียมความพร้อม เรื่องการจัดการศึกษาออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ส่วนงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงบประมาณว่า จะใช้ช่องทางใดให้ถูกต้องตามระเบียบ ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 จะไม่มีปีปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือน ต.ค. และเดือน เม.ย. 2564 เนื่องจากมีการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ล่าช้าไปกว่า 2 เดือนแล้ว ดังนั้นจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้ครบตามหลักสูตร ส่วนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 จะเริ่มดำเนินการรับสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ในเดือน พ.ค. แต่วิธีการจัดสอบออนไลน์ยอมรับว่าเป็นวิธีการที่ยาก ดังนั้นหากสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง จะมีการจัดสอบเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แทน

○ บึงกาฬปลื้กความ

ขณะที่สถานการณ์หลายจังหวัดยกระดับมาตรการเพิ่ม เช่น นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าฯ บึงกาฬ ประกาศสั่งลี้กความห้ามบุคคลเข้าออกในพื้นที่ หากใครเข้ามาต้องโดนกักตัว 14

วัน พร้อมทั้งส่งปิดโรงแรมที่พัก รีสอร์ทและรถโดยสารหยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 7-30 เม.ย. ยกเว้นรถขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคแต่ต้องมีการผ่านจัดคัดกรองทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เนื่องจากบึงกาฬยังไม่พบโรคติดเชื้อ

○ ปิดสะพานไทย-ลาว

ส่วนที่ จ.นครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าฯ มีคำสั่งปิดด่านชายแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 นครพนม-คำม่วน โดยไม่มีกำหนด โดยห้ามบุคคลเข้าออกเว้นรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่จำเป็น แต่ทุกคนต้องถูกตรวจคัดกรอง หรือหากออกนอกประเทศเกิน 5 ชม. เมื่อกลับเข้ามาต้องโดนกักตัว 14 วัน ระหว่างนี้ได้รับรถบรรทุกสินค้าที่เดินทางกลับจากประเทศลาวข้ามผ่านเข้ามา เจ้าหน้าที่จึงกักตัวคนขับและพนักงานประจำรถรวม 17 คน เป็นเวลา 14 วัน นอกจากนี้ยังไม่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่อย่างเด็ดขาด

○ สุรินทร์ปิดหมู่บ้าน

ที่ จ.สุรินทร์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าฯ สั่งปิดหมู่บ้านนิคม 3 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท เป็นเวลา 14 วัน โดยห้ามเข้าออกอย่างเด็ดขาด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจคัดกรองทางเข้าออกหมู่บ้านทุกด้าน พร้อมทั้งกักตัวชาวบ้านกลุ่มเสี่ยง แพทย์และเจ้าหน้าที่ รพ.ปราสาท รวมทั้งหมด 42 คน เพื่อเฝ้าระวังดูอาการ หลังจากนายอำเภอ พลิตติ อายุ 30 ปี ชาวบ้านศาลาใหม่ ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วเข้ามาทำงานก่อสร้างในหมู่บ้านนิคม 3 โดยไม่ยอมกักตัวใช้ชีวิตปกติ ต่อมานายอำเภอเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 4 เม.ย. ที่บ้าน

○ “หมอยง” ชี้เห็นถูกทาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.นพ.ยง ภู่วรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชาจุลชีววิทยาและพยาธิวิทยา ศิริราชพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Pooorawat ระบุว่า โควิด-19 มาตรการควบคุมโรค เราเดินมาถูกทางแล้วหรือไม่ การระบาดของโรค จำต้องมีมาตรการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ลดความรุนแรงของการระบาด และการดูแลต่อคนที่เจ็บป่วยและเสียชีวิต และให้กระทบต่อคนทั่วไปน้อยที่สุด หลังการระบาดใหญ่ที่สามมยและสถานเริงรมย์ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่าเป็นห่วง จึงมีมาตรการเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมโรคให้ได้แนวโน้มของโรคลดลง และวันนี้พุงนี้ก็เชื่อว่าจะลดลงอีก

ขณะที่เราจะเห็นว่าแนวโน้มของโควิด-19 ทรงตัว และดูเหมือนจะดีขึ้นกว่าหลายประเทศ แต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ถ้าดูในเชิงคณิตศาสตร์ อัตราการเพิ่มอำนาจการกระจายโรคในธรรมชาติของโรคจะอยู่ที่ 2.5 หมายความว่า ผู้ป่วย 1 คน แพร่กระจายไปได้ 2.5 คน แต่ช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเลขนี้อยู่ที่ประมาณ 1.5 แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วย 1 คนแพร่กระจายไปได้ 1.5 คน ลดลงจากการกระจายตามธรรมชาติ ด้วย

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

○ ต่อสู้ครั้งนี้ก็ยาวไกล

ส่วนหนึ่งเกิดจากการติดต่อกายในประเทศ จากแหล่งชุมชนเร่รังพยายามปิดทุกช่องทาง “ผมเองเชื่อและหวังว่าผู้ที่ติดเชือนี้และฟุ้งนี้จะต้อยลงอีก นักข่าวถามผมว่ามาตรการของรัฐบาล ถ้าคะแนนเต็ม 10 จะให้เท่าไร ผมตอบได้ทันทีเลยว่า ถ้าจะให้คะแนนต้องให้คะแนนกับพวกเราทุกคน รวมทั้งนักข่าวเองด้วย ว่าจะให้คะแนนตัวเราเท่าไร เรามาลองให้คะแนนตัวเรากันดีกว่า จะให้กี่คะแนนถ้าคะแนนเต็ม 10 สิ่งที่มีความหวังถ้าทุกคนทำได้เต็มสิบตามมาตรการที่มีอยู่ขณะนี้ ตัวเลขแต่ละวันจะต้องลดลงอย่างแน่นอน การต่อสู้ครั้งนี้ยังอีกยาวไกล” หมอของเผย

○ พยายามเข้าเช็กกันระบาด

ด้าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. นำคณะออกเยี่ยมจุดตรวจเพื่อสร้างขวัญกำลังใจพร้อมมอบหน้ากาก-เจล-แอลกอฮอล์ล้างมือ-น้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ บริเวณอาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี, จุดตรวจหน้าสาธารณสุข สาย 3 จ.ระยอง และจุดตรวจหมู่บ้านบ่อฝ้าย ถนนเพชรเกษม เขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่วน จ.แพร่ ผู้ว่าฯ จังหวัดสั่งล็อกดาวน์ห้ามเข้า-ออกตั้งแต่วันที่ 10-17 เม.ย.นี้ ส่วนโรงพยาบาลสนาม ภายในค่ายพักทหาร ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้กาศยานและรักษาฝั่ง (ศฝ.สอ.รฝ.) ต.เกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้จัดเตรียมไว้พร้อมเพื่อรองรับระยะ 3 ขณะที่ บริษัทเคอะมอลด์ กรุ๊ป จำกัด สั่งให้เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคน ยกเว้นความปลอดภัยด้วยการสวมหน้ากากและใช้เจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง และเว้นระยะห่างกับลูกค้า โดยจะมีการคัดกรองวัดไข้พนักงานและลูกค้า ก่อนจะเข้าห้างเคอะมอลด์ทุกสาขา โดยจะติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณประตูทางเข้า-ออก, หน้าลิฟต์ และจุดประชาสัมพันธ์ และพนักงานจะทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น ปุ่มกดภายในลิฟต์, ราวบันไดเลื่อน, ก้อนน้ำ, ลูกบิด และกลอนประตูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งชั่วโมง โดยเฉพาะรถเข็นซูเปอร์มาร์เกต จะเช็ดทำความสะอาดทุกคันก่อนบริการลูกค้า พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรถก่อนนำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าทุกครั้ง ที่ออกให้บริการ

○ วัดพระธรรมกายช่วยแพทย์

ส่วนพระครูสมุทรสันตวิโส ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย และพระมหานพพร ปุญญชโย รอง ผอ.เป็นผู้แทน วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษย์มอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิม ในการรับมือ หกประชาชนสนใจร่วมบริจาค พระเกียรติ ประกอบด้วย แอลกอฮอล์ Face สอดถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์อำนวยความสะดวกและหน้ากักอนามัย โดยได้รับเกียรติ คณะทำงานป้องกันโควิด-19 วัดพระธรรมกาย จาก ศส.บพ.วิจิตร ศรีเจริญชัย อายุรแพทย์โรค โทร. 09-6168-4355 Line ID: anti-co19 ปอดและทางเดินหายใจ ศส.พญ.ลำพู โกลด์ หรือบริจาคออนไลน์ได้ที่ <https://donate.dkcmain.org> วิทยุ หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เป็นผู้แทน

มั่นคง ครองไป ครองมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ติดเชื้อ 38 ราย - ตายอีก 1 สัปดาห์แรกเริ่มดี รักษาหายแล้ว 824 คน

‘บิ๊กตู่’ ชูเป็นวาระแห่งชาติ
สั่งตั้งศูนย์ตอบโต้โควิด-19
วอนปชช.ให้ความร่วมมือ

ศบค.สรุปสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 รายวัน แนวโน้มดีขึ้น พบป่วยรายใหม่แค่ 38 กทม.ยังแชมป์ รักษาหายรวม 824 คน ตายเพิ่ม 1 ศพ นายกษัยันร.ถูกเป็นวาระแห่งชาติ สธ.จับบูรณาการทุกหน่วย ตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสกัดการระบาด วอนประชาชนและทุกส่วนเห็นใจร่วมมือในมาตรการที่รัฐบาลออกมาต่อเนื่อง คมนาคมสั่งเพิ่ม

ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๑๐)

โควิด-19

จำนวนรถขนส่งสาธารณะช่วงก่อนเวลาเคอร์ฟิว หลังชาวบ้านโยยไม่มีรถกลับบ้าน
เมื่อวันที่ 7 เมษายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม แถลงหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า รัฐบาลยืนยันเจตนารมณ์แน่วแน่ในการรักษา สุขภาพให้คนไทย จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือ จากทุกคน สิ่งใดก็ตามที่ภาคธุรกิจมีปัญหาอยู่ ก็ต้องขอให้เข้าใจ และเห็นใจรัฐบาล เพราะต้อง ทำงานด้วยคนจำนวนมาก ในส่วนประชาชน

เมื่อวันที่ 7 เมษายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม แถลงหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า รัฐบาลยืนยันเจตนารมณ์แน่วแน่ในการรักษา สุขภาพให้คนไทย จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือ จากทุกคน สิ่งใดก็ตามที่ภาคธุรกิจมีปัญหาอยู่ ก็ต้องขอให้เข้าใจ และเห็นใจรัฐบาล เพราะต้อง ทำงานด้วยคนจำนวนมาก ในส่วนประชาชน ก็มีจำนวนมากเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการ เดินทางกลับเข้าประเทศ การเข้าสู่ระบบการ กักกัน (quarantine) ทั้งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค ทั้งถิ่น

นายกฯ ฐิติโลกวาระแห่งชาติ

นายกฯ กล่าวต่อว่า วันนี้เรามีหลาย มาตรการออกมา จึงต้องบูรณาการทำงาน ร่วมกันและทำหน้างานให้ดีขึ้น สถานที่ โดยเฉพาะสนามบิน จะมีศูนย์ปฏิบัติการ ควบคุมดูแลการเดินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center) หรืออีโอซี ซึ่งกำกับ ดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีแพทย์ พยาบาลประจำอยู่ที่ศูนย์ฯ รวมทั้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านความมั่นคง การขนส่ง คมนาคม ดังนั้น การตัดสินใจต้องทำบน พื้นฐานความนโยบายที่ได้ประกาศออกไปแล้ว ต้องดำเนินการให้ได้ตามนั้น

สำหรับการเดินทางเข้าประเทศนั้น นายกฯ กล่าวต่อว่า คนสั่งการไปแล้วให้ทยอยเดินทาง เข้าเป็นรุ่นๆ เป็นผลลัพท์ หรือเป็นที่ยืนยัน เพื่อ ง่ายต่อการส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ quarantine จึง ต้องขอให้ทุกคนเข้าใจ และวันนีรัฐบาลประกาศ ให้การควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติไปแล้วในที่ประชุม ครม. ที่ผ่านมา จึงอยากให้ทุกคนรับฟังเรื่องการ ใช้จ่ายในภาครัฐ รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่ ออกมา

ยืนยันจะใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพ

“ผมยินดีรับข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จากทุกส่วน ขอให้เห็นใจรัฐบาลด้วย บางอย่าง ถ้าช่วยเหลือกันได้ที่ขอความกรุณา ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาปี 2561 - 2562 การประกอบ กิจการก็ได้รับผลกำไรมากพอสมควร ดังนั้น ปี 2562 - 2563 ช่วงที่เกิดปัญหาไวรัสโควิด-19 ก็คงต้องย้อนไปดูผลประกอบการในปีที่ผ่านมา ตามวงรอบของบัญชีว่าเป็นอย่างไร ถ้าทั้งหมด พิสูจน์และชี้แจงได้ว่าปัญหาเป็นเรื่องผลกระทบ จากไวรัสโควิด-19 รัฐบาลก็ยินดีดูแลแก้ไขให้ ในส่วนงบประมาณเพื่อเยียวยา รวมทั้งแรงงาน และผู้ประกอบการ แต่ถ้าจะเหมกทั้งหมดเท่าไร ก็คงรับไม่ไหว เพราะงบประมาณที่เรามีอยู่นั้น จำกัด ยืนยันอีกครั้งว่ารัฐบาลยินดีพร้อมรับฟัง จากทุกความคิดเห็น” นายกรัฐมนตรี กล่าว

และยืนยันว่า ตนจะกดดันเรื่องใช้งบประมาณ ให้เป็นไปตามที่เราต้องประสกร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพ

แนวโน้มคดีหาย 824-คดีใหม่ 38

ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล “โควิด-19” ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (สทศ.) แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ว่า สถานการณ์ในประเทศไทยพบผู้ป่วยเสียชีวิต เพิ่ม 1 ราย สะสม 27 ราย รักษาหายเพิ่ม 31 ราย สะสมที่ 824 ราย อยู่ในการรักษา ที่โรงพยาบาล 1,408 ราย และพบผู้ป่วย ยืนยันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มใหม่ 38 ราย ใน 66 จังหวัด นับเป็นรายที่ 2,221- 2,258 ราย

ป่วยตายอีก 1 ราย อายุแค่ 24

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า สำหรับผู้เสียชีวิต รายที่ 27 เป็นผู้ป่วยชาวไทย อายุ 24 ปี ไม่มี โรคประจำตัว มีประวัติความเสี่ยงคือ ร่วมงาน สังสรรค์ในสถานบันเทิงย่านทองหล่อ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม เริ่มป่วยด้วยอาการเหนื่อยและเข้า รับการรักษาที่โรงพยาบาล (รพ.) เอกชนแห่ง หนึ่ง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม มีอาการเหนื่อยเพิ่ม มากขึ้น ต้องใส่ท่อช่วยหายใจและภายหลังตรวจ พบว่าติดเชื้อโควิด-19 ร่วมกับผลเอกซเรย์พบ ว่ามีปอดอักเสบรุนแรง และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 เมษายน ด้วยอาการของระบบทางเดินหายใจ ล้มเหลว

“จะพบได้ว่าผู้เสียชีวิตอายุไม่ได้มาก อย่างเช่นผู้เสียชีวิตที่แถลงข่าวไปเมื่อวันที่ 6 เมษายน มีอายุเพียง 28 ปี ดังนั้น ที่กล่าว ว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยง ขณะนี้ทุกคนเป็นกลุ่ม เสี่ยง ทุกคนต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดี” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

รายใหม่ 38 พบใน กทม. มากสุด

และว่า ในจำนวนผู้ป่วยยืนยันใหม่ 38 ราย พบในกรุงเทพมหานคร 25 ราย ชลบุรี 4 ราย ภูเก็ต 3 ราย และกระบี่ ชุมพร นครราชสีมา นนทบุรี พิษณุโลก และสุพรรณบุรี จังหวัดละ 1 ราย แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เป็น ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันเดิมและเกี่ยวข้องกับ สถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านั้น 17 ราย ได้แก่ 1.เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านั้น กระจาย หลายจังหวัด 17 ราย กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยราย ใหม่มี 16 ราย ได้แก่ 1.คนไทยเดินทางกลับ จากต่างประเทศ 3 ราย 2.ผู้ที่ไปโบสถ์ที่ ชุมชน/ชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 3 ราย 3.ผู้ที่ทำงานหรือ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๑๐)

ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันเดิมและเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 17 ราย ได้แก่ 1.เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ กระจายหลายจังหวัด 17 ราย กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่มี 16 ราย ได้แก่ 1.คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 3 ราย 2.ผู้ที่ไปในสถานที่ชุมชน/ชุมนุม เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 3 ราย 3.ผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจำนวนมากหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ แบ่งเป็น ผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติใน กทม. 2 ราย ชลบุรี และกระบี่ จังหวัดละ 1 ราย ชาวต่างชาติทำอาชีพเสี่ยงในภูเก็ต 3 ราย รวม 7 ราย 4.บุคลากรทางการแพทย์ 3 ราย รวมมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อสะสม 53 ราย ส่วนกลุ่มที่ 3 ผู้ป่วยกลุ่มยืนยันทางห้องปฏิบัติการแล้วแต่ต้องรอการสอบสวนโรคและประวัติเสี่ยงเพิ่มเติม 5 ราย ทั้งนี้ กรณีบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลแห่ง

หนึ่ง จ.ภูเก็ต ที่รอสอบสวนโรคจำนวนกว่า 100 ราย ยังไม่มีการส่งผลมาอย่างเป็นทางการ และจะนำเข้าระบบภายหลังเพื่อติดตามต่อไป

กต.แจ้งจำกัดเข้าพ.มติหลายหน่วย

นายเชิดเกียรติ อัคราการ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีรายงานข่าวระบุถึงคำสั่งขยายเวลาห้ามเครื่องบินเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน เนื่องจากต้องการจัดระบบการเดินทางเข้าประเทศให้ชัดเจน หลังกระทรวงการต่างประเทศจำกัดจำนวนคนเดินทางเข้าประเทศวันละไม่เกิน 200 คน ว่า กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้เป็นผู้กำหนดจำนวนคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศวันละไม่เกิน 200 คน แต่เป็นผลมาจากการหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการการเข้ามาประเทศอย่างเป็นระบบ และเตรียมการที่เหมาะสม โดยเฉพาะมาตรการกักตัว 14 วันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด เพื่อประโยชน์ในการดูแลคนไทยที่จะเดินทางเข้ามาประเทศ ทั้งนี้ หน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องจะได้พิจารณาแนวปฏิบัติเรื่องนี้ และจะได้ประสานงานเพื่อให้สถานทูต/สถานกงสุลใหญ่ให้ข้อมูล คำแนะนำ และความช่วยเหลือต่างๆ อย่างเหมาะสมแก่คนไทยในต่างประเทศต่อไป ซึ่งการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการ การเดินทางเข้าประเทศจะบูรณาการทั้งระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

แจ้ง4เงื่อนไขคนไทยได้กลับบ้าน

วันเดียวกัน เพจเฟซบุ๊กของกระทรวงการต่างประเทศ ได้เผยแพร่ข้อมูลของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ที่โศกนาฏพร้อมข้อความว่า “เงื่อนไขใหม่ คนไทยที่จะกลับบ้านคือ 1.จองตั๋วเครื่องบินหลัง 18 เมษายน เตรียมเอกสารการเดินทาง และตั๋วเครื่องบิน 2.ใบรับรองแพทย์ FIT TO FLY อายุ 14 วันรับรองแพทย์ห้ามเกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 3.หนังสือรับรองจาก สอท./สกญ. อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ขอผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้นหลัง 18 เมษายน ทางเว็บไซต์ [HTTP://DCAREGISTRATION.MFA.GO.TH/](http://DCAREGISTRATION.MFA.GO.TH/) หากใครได้อนุมัติ จะได้รับหนังสือรับรองผ่านระบบออนไลน์ แล้วจึงปรีนท์/พิมพ์ เอกสารออกมาเพื่อยื่นให้สายการบิน และ 4.กักตัว 14 วัน เมื่อเดินทางถึงไทยจะถูกกักตัว 14 วัน ในสถานที่/แนวทางที่รัฐบาลกำหนด

บิณฑังส่งมอบอาหารหนุนสร.

ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ศปท.ทบ.) โดยขอบคุณทุกหน่วยที่ร่วมปฏิบัติงานยับยั้งโควิด-19 ตามที่สั่งการ ส่วนการคลังชุดตรวจ,สายตรวจ ให้กรมยุทธศึกษาทหารบกทำข้อเสนอในการปฏิบัติ และให้กำลังพลนำคิดค่าใช้จ่ายทุกคน ทั้งนี้ ให้หัวหน้าชุดชี้แจงกำลังพลก่อนออกปฏิบัติ ขณะที่การตั้งจุดตรวจโควิด-19 ขอให้บูรณาการใช้สารวัตรทหารช่วยเหลือ โดยตั้งเป็นเจ้าหน้าที่งานช่วยเหลือ ให้ฝึกอบรมก่อนออกปฏิบัติงาน สำหรับกองกำลังชายแดนที่ตั้งด่านอยู่แล้วให้ใช้กำลังพลที่บรรจุอยู่แล้ว ส่วนการตั้งด่านตรวจโควิด-19 ขอให้ใช้กำลังในแถวที่ 2 คือ ใช้กำลังพลในส่วน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๑๐)

100 สนับสนุนการรบ อัตราส่วน 2:1 คือกำลังพล
จะ นายทหาร, นายสิบ 2 ส่วน พลทหาร 1 ส่วน
นอกจากนี้ ขอให้กองทัพอากาศที่ 1 ส่งรายชื่อ
กำลังพล เหล่าแพทย์ ที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี
วัย เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติหากได้รับการร้องขอ
รม สนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ส่วน
ทศ การฝึกร่วมกับมิตรประเทศ ปิดการฝึกแล้ว
ลา ขอให้หน่วยที่ร่วมฝึกตรวจเช็คอาวุธกระสุนให้
ย่น เรียบร้อย อย่าให้มีกระสุนหลุดออกไป

คมนาคมสั่งเพิ่มให้บริการรถ

ด้านนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.
คมนาคมเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ผู้ให้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะ เช่น องค์กรขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท รถไฟฟ้า
ร.ฟ.ท. จำกัด (แอร์พอร์ต ลิงค์) ให้เพิ่มจำนวน
รถโดยสารให้บริการ ประชาชนช่วงก่อนเคอร์ฟิว
วัน 22.00 น. และก่อนเริ่มวันใหม่เวลา 04.00 น. มี
ผลทันที ขณะเดียวกันผู้ให้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะต้องปฏิบัติ ตามหลักเว้นระยะห่างทาง
สังคม (social distancing) โดยเคร่งครัด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเคลื่อนไหว
ของนายศักดิ์สยามครั้งนี้ สืบเนื่องจากช่วง
ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ และในช่วง
ประกาศเคอร์ฟิววัน มีผู้ใช้บริการรถเมล์โดยสาร
จำนวนมาก ร้องเรียนมาที่ ขสมก.เนื่องจากการ
จัดระยะห่างทางสังคม Social Distancing
ทำให้รถแต่ละคัน รับผู้โดยสารได้น้อย เกิดการ
กระจุกตัวในการใช้บริการทั้งช่วงเช้าและเย็น
ส่งผลให้ประชาชนที่ยังต้องเดินทางต้องรอด
หลายชั่วโมง

ภูเก็ตติดอีก 3 หญิงรัสเซีย-คาซัคสถาน

สำหรับสถานการณ์ระบาคในหลาย
จังหวัดยังน่าเป็นห่วง โดยคณะกรรมการโรค
ติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งสถานการณ์ระบาค
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงวันที่ 8 เมษายนนั้น
ภูเก็ตมีผู้ป่วยยืนยันแล้ว 126 ราย มีรายใหม่
3 ราย โดยผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้าน 36 ราย
กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 89 ราย ในจำนวนนี้
อาการรุนแรง 3 ราย เสียชีวิต 1 รายเป็นชาย
ชาวอังกฤษ ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้
ผู้ป่วยทั้ง 126 ราย รวมอยู่ในรายงานผู้ป่วย
ติดเชืยืนยันที่กระทรวงสาธารณสุขแถลงไป
แล้ว ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด
1,756 ราย เป็นรายใหม่ 61 ราย ยังรักษาตัวใน
รพ. 199 ราย ในจำนวนนี้อยู่ระหว่างรอผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 110 ราย กลับบ้าน
แล้ว 1,557 ราย ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-
19 รายใหม่ 3 ราย เป็นหญิงชาวรัสเซีย อายุ
23 ปี หญิงชาวคาซัคสถาน อายุ 26 ปี และ

ผู้หญิงชาวรัสเซีย อายุ 28 ปี ทั้ง 3 ราย เป็น
นักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ป่าดงมานานกว่า
1 เดือน มีประวัติไปสถานบันเทิงชวยบางลา
ด.ป่าดง อ.กะทู้ บ่อยครั้งและสัมผัสใกล้ชิด
กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยทั้ง 3 รายนี้อาศัย
อยู่ที่พาร์ทเมนท์แห่งเดียวกันในเขตป่าดง
ด.ป่าดง อ.กะทู้ และทั้ง 3 รายนี้เป็นผู้ติด
เชื้อที่ยังไม่แสดงอาการป่วย ผู้สัมผัสความเสี่ยง
สูงกับผู้ป่วยทั้ง 3 รายนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
สอบสวน ทั้งนี้ ผู้ป่วยทุกรายที่งานสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ตได้สอบสวนควบคุมป้องกันโรคตาม
แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ป่วยโคโรน่าพุ่ง 61 ราย

ติดโควิดเพิ่ม 38-ดับอีก 1
'บิกตู' ประกาศวาระชาติ
สั่งบรรจุ 4.5 หมื่นชรก.สธ.
นายกฯ ผู้ดีทรูดเข้าไอซียู

ศบค.เผยติดเชื้อเพิ่ม 38-ดับ 1 ชี้ตัวเลขลดผลจาก
เคอร์ฟิว แต่ยอดโคโรน่าพุ่ง 61 ราย (อ่านต่อหน้า 7)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เนื้อหาคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพลหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๗)

ต่อจากหน้า 1

ป่วยโคมา

ประกาศโควิดวาระชาติ

เมื่อวันที่ 7 เมษายน ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แบบเต็มคณะ โดยจำกัดผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามไม่ให้เกิดความแออัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ภายหลังการประชุม ครม. นายกาแถลงผลการประชุม ครม. และตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนที่ได้ออกไปก่อนล่วงหน้าแล้ว โดยใช้ห้องสี่ฟ้าตึกสันติไมตรีในการแถลง ผ่านช่องทางไลฟ์ไทยคู่ฟ้า

พล.อ.ประยุทธ์แถลงว่า “วันนี้รัฐบาลได้ประกาศให้โรคไวรัสโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติไปแล้วในที่ประชุม ครม. ที่ผ่านมา จึงอยากให้ทุกคนได้รับฟังในเรื่องของการใช้จ่ายในภาครัฐ รวมทั้งมาตรการและการดำเนินกิจการต่างๆ ที่ออกมา ผมยินดีรับข้อสังเกต ข้อเสนอแนะจากทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นการครุกิจต่างๆ วันนี้ขอให้เห็นใจรัฐบาลด้วย บางอย่างถ้าสามารถช่วยเหลือกันได้ก็ขอความกรุณา ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาปี 2561-2562 การประกอบกิจการต่างๆก็ได้รับผลกำไรพอสมควร ดังนั้น ในปี 2562-2563 ช่วงที่เกิดปัญหาโรคไวรัสโควิด-19 ก็คงต้องย้อนไปดูผลประกอบการในปีที่ผ่านมาตามวงรอบของบัญชีว่าเป็นอย่างไร ถ้าทั้งหมดสามารถพิสูจน์และชี้แจงได้ว่าปัญหาเป็นเรื่องผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 รัฐบาลก็ยินดีที่จะดูแลแก้ไขในส่วนของบริษัทมหาชนเพื่อเยียวยา รวมทั้งในส่วนของแรงงานและผู้ประกอบการ แต่ถ้าจะเหมาทั้งหมดเท่าไรก็คงรับไม่ไหว เพราะงบประมาณที่เรามีอยู่นั้นจำกัด ยืนยันอีกครั้งว่ารัฐบาลยินดีพร้อมรับฟังจากทุกความคิดเห็น”

สั่งคัดกรอง-กวดขันเข้มรับแก้ปัญหา

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า สิ่งที่มาขับเคลื่อนในวันนี้เป็นนโยบายที่รัฐบาลโดยตนในฐานะที่เป็นผู้นำรัฐบาล ได้ให้นโยบายลงไปวันนี้ส่วนราชการต่างๆ ทุกกระทรวงรองนายกฯ และคณะรัฐมนตรีก็ได้นำเสนอความต้องการในมาตรการต่างๆ ขึ้นมาแต่จำเป็นต้องคัดกรองให้เป็นไปตามกฎหมายทุกประการ เพราะถือเป็นสิ่งสำคัญ คิดได้ทำได้แต่ถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นเรื่องอันตรายในการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ขอยืนยันอีกครั้งว่าจะกวดขันในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องประสงค์ร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ

บิ๊กว่าเบรกรรมด้อยการเมืองเยอะ

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปรารภถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์ ตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่ 5 จนมาถึงวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมาว่า กรณีที่กระทรวงมหาดไทยมีโทรสารราชการถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศถูกนำไปตีความว่ารัฐบาลเตรียมจะประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง โดยระบุว่าประชาชนไปฟังมาจากใคร ไม่รู้เอามาจากไหนถึงไปปล่อยกันอย่างนั้น ทั้งที่มันไม่มีอะไร นอกจากนี้นายกาได้ย้ำเตือน ครม. ด้วยว่า ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข

สถานการณ์โรคโควิด-19 รัฐมนตรีไม่ควรไปพูดให้ข่าวมากเกินไป แต่ควรให้เป็นหน้าที่ของโฆษก ศบค. และรัฐมนตรีไม่ว่าจะมาจากพรรคไหน รวมถึงพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ด้วย อย่าไปทำอะไรที่เป็นการหวังผลทางการเมือง หรือหาคะแนนเสียงให้กับพรรคตัวเอง แต่ควรทำให้ประชาชนเห็นว่าผลงานของรัฐบาล

ศบค. แถลงติดเชื้อใหม่ 38-ดับ 1

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.) แถลงที่ ทำเนียบรัฐบาล ว่า พบผู้ป่วยใหม่ 38 ราย ยอดสะสม 2,258 ราย ใน 66 จังหวัด หายป่วย 824 ราย สำหรับวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมเป็น 27 ราย เป็นผู้ป่วยชายอายุ 54 ปี ไม่มีโรคประจำตัว ก่อนหน้าไปงานเลี้ยงสังสรรค์หลายที่ เช่น สถานบันเทิงย่านทองหล่อ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ด้วยอาการเหนื่อย จึงเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ต่อมาวันที่ 14 มีนาคม ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยมากขึ้นจำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ และตรวจพบติดเชื้อในเวลาต่อมา ผลเอกซเรย์พบว่ามีอาการปอดอักเสบอย่างรุนแรง และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา ด้วยอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว ที่ผ่านมารายงานว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยง แต่ปัจจุบันทุกคนมีความเสี่ยงทั้งสิ้น จึงขอให้ดูแลตัวเองให้ดี

ยันเคอร์ฟิวได้ผลติดเชื้อลด

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ในรายละเอียดของผู้ป่วยใหม่ 38 รายนั้น แบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้จำนวน 17 ราย ส่วนใหญ่อยู่ใน กทม. คือมี 11 ราย โดยติดจากในบ้าน ที่ทำงาน และกลุ่มเพื่อนๆ และกลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 16 ราย คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 3 ราย ไปสถานที่ชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 3 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 5 ราย ในจำนวน 38 รายนั้นอยู่ที่ กทม. 25 ราย ชลบุรี 4 ราย ภูเก็ต 3 ราย กระบี่ ชุมพร นครราชสีมา นนทบุรี พิษณุโลก และสุพรรณบุรี จังหวัดละ 1 ราย

“จำนวนตัวเลขที่น้อยลงนั้นถ้าพิจารณาจะพบว่าภายหลังการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 26 มีนาคม จำนวนตัวเลขผู้ป่วยยังคงทรงตัว แต่ภายหลังการประกาศเคอร์ฟิวเมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา จะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยใหม่ลดลงอย่างชัดเจนถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี ทั้งหมดนี้เป็นผลจากการทำงานของทุกคน ทำให้การแพร่กระจายเชื้อที่เกิดขึ้นลดน้อยลง ผมเชื่อว่าผู้บริหารคงไม่ต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดนี้ ถ้าอยากให้ชีวิตความเป็นอยู่และ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพลหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที ๑ (ต่อหน้า ๗)

เสรีภาพยังคงอยู่ ต้องพยายามกดตัวเลขให้ลดลงไปเรื่อยๆ” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

ชี้'กทม.-นนท'พุ่ง-11จว.ย้งรอด

โฆษก ศบค.กล่าวอีกว่า สถิติจังหวัดที่รับรักษาผู้ป่วยยืนยันสะสมทั่วประเทศจำนวน 2,258 คน ใน 66 จังหวัด พบผู้ป่วยใน กทม. 1,201 ราย กทม.เกิด 138 ราย นนทบุรี 134 ราย สมุทรปราการ 99 ราย ชลบุรี 70 ราย ยะลา 54 ราย บิดตานิ 46 ราย เชียงใหม่ 37 ราย สงขลา 37 ราย ปทุมธานี 26 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวน 79 ราย สำหรับ 11 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรักษาผู้ป่วยประกอบด้วย กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พังงา

สถานการณ์โรคโควิด-19 รัฐมนตรีไม่ควรไปพูดให้ข่าวมากเกินไป แต่ควรให้เป็นหน้าที่ของโฆษก ศบค.และรัฐมนตรีไม่ว่าจะมาจากพรรคไหน รวมถึงพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ด้วย อย่าไปทำอะไรที่เป็นการหวังผลทางการเมือง หรือหาคะแนนเสียงให้กับพรรคตัวเอง แต่ควรทำให้ประชาชนเห็นว่าผลงานของรัฐบาล

ศบค.แถลงติดเชื้อใหม่38-ดับ1

นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (ศบค.) แถลงที่ทำเนียบรัฐบาลว่า พบผู้ป่วยใหม่ 38 ราย ยอดสะสม 2,258 ราย ใน 66 จังหวัด หายป่วย 824 ราย สำหรับวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมเป็น 27 ราย เป็นผู้ป่วยชายอายุ 54 ปี ไม่มีโรคประจำตัว ก่อนหน้านี้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์หลายที่ เช่น สถานบันเทิงย่านทองหล่อ เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ด้วยอาการเหนื่อย จึงเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ต่อมาวันที่ 14 มีนาคม ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยมากขึ้นจำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ และตรวจพบว่าติดเชื้อในเวลาต่อมา ผลเอกซเรย์ปอดมีอาการปอดอักเสบอย่างรุนแรง และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา ด้วยอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว ที่พามาเราบอกว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยง แต่ปัจจุบันทุกคนมีความเสี่ยงทั้งสิ้น จึงขอให้ดูแลตัวเองอย่างดี

ยันเคอร์ฟิวได้ผลติดเชื้อลด

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ในรายละเอียดของผู้ป่วยใหม่ 38 รายนั้น แบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้จำนวน 17 ราย ส่วนใหญ่อยู่ใน กทม. คือมี 11 ราย โดยติดจากในบ้าน ที่ทำงาน และกลุ่มเพื่อนๆ และกลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 16 ราย คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 3 ราย ไปสถานที่ชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 3 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 5 ราย ในจำนวน 38 รายนั้นอยู่ที่ กทม. 25 ราย ชลบุรี 4 ราย กทม.เกิด 3 ราย กระบี่สมุทร นครราชสีมา นนทบุรี พิษณุโลก และสุพรรณบุรี จังหวัดละ 1 ราย

“จำนวนตัวเลขที่น้อยลงนั้นถ้าพิจารณาจะพบว่าภายหลังการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเมื่อวันที่ 26 มีนาคม จำนวนตัวเลขผู้ป่วยยังคงทรงตัว แต่ภายหลังการประกาศเคอร์ฟิวเมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา จะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยใหม่ลดลงอย่างชัดเจนถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี ทั้งหมดนี้เป็นผลจากการทำงานของทุกคนทำให้การแพร่กระจายเชื้อที่เกิดขึ้นลดน้อยลง ผมเชื่อว่าผู้บริหารคงไม่ต้องใช้มาตรการที่เข้มกว่านี้ ถ้าอยากให้มีชีวิตความเป็นอยู่และ

หนึ่งหมื่นราย รวมทั้งประเทศสองหมื่นราย ซึ่งการตรวจไม่ใช่แค่ใช้น้ำยาเพียงอย่างเดียว แต่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ด้วย ถ้ามาพร้อมกันเป็นหมื่นๆ รายก็คงไม่ไหว เพราะมีข้อจำกัดหลายอย่าง แต่ข้อจำกัดก็ไม่ได้เป็นปัญหา ต้องมีการแก้ไขตรงนี้ แนวทางตรงนี้ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขหรือ อีโอซี พยายามจะเพิ่มให้มากขึ้น ให้เหมือนกับประเทศที่รายงานว่าตรวจกันเป็นแสนตัวอย่างเราจะทำแบบนั้นให้ได้ ยิ่งเราตรวจเจอมากก็อาจจะเจอมาก เราไม่กลัวว่าจะเจอมาก

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ติดเชื้อ 38 ราย มีคำอธิบายว่าดีขึ้นเพราะการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และการประกาศเคอร์ฟิว การควบคุมภายในประเทศตามพื้นที่ต่างๆ และคนที่ในกลุ่มเสี่ยงมีสถานที่รองรับที่ชัดเจน ทั้ง 3 ประเด็นเรากำลังกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อ 38 ราย ดีใจแล้วจะหยุดหรือเลิก ภาษามวยคือ การ์ดห้ามตบ เพราะถ้าตบเมื่อไร ก็โดนต่อย โดนกระทุ้ง ทำให้ทรุดหรืออาจน็อกได้ ดังนั้น ต้องตั้งอย่างนี้ตลอดไป อีกทั้งประเทศอื่นๆ ในทั่วโลกก็ยังเป็นแหล่งรังโรค ที่มีคนที่เป็นผู้ติดเชื้อเป็นพาหะมาหาเราอยู่ ไม่ได้ให้รังเกียจแต่ให้ระวังตัว สิ่งนี้ต้องยืนระยะให้ยาวๆ การมีเกราะป้องกัน ถ้าทุกคนร่วมมือกัน เราก็จะชนะ

ผู้ป่วยอาการรุนแรง61ราย

วันเดียวกัน เว็บไซต์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ระบุว่า ณ เวลา 14.00 น. ประเทศไทยมีตัวเลขผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รวม 2,258 ราย เป็นผู้ป่วยใหม่ 38 ราย ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 61 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นเท่าตัว จากเมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่ระบุว่าผู้ป่วยอาการรุนแรง 30 ราย ขณะที่ตัวเลขเสียชีวิตยังคง 27 ราย ส่วนตัวเลขผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคโควิด-19 รายใหม่ 86 ราย ส่งผลให้ขณะนี้ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคสะสม 25,943 ราย

สธ.ปรับนิยามผู้ป่วยโควิด-19

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวไว้ว่า สธ.ได้เพิ่มและขยายนิยามของผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง และการสอบสวนโรค เพื่อนำเข้าตรวจในห้องปฏิบัติการ (แล็บ) ทั้งนี้ สธ.ได้ตั้งเกณฑ์การตรวจหาเชื้อในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ด้วยการเฝ้าระวังทั้งหมด 3 จุด ได้แก่

- 1.ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
- 2.การเฝ้าระวังในสถานพยาบาล
- 3.การเฝ้า

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๗)

กรม.ยกเว้นอาการขาดไวรัส

นางนงนุช กัญญาอินทร์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิธีการศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 1.ปัจจุบันยาสูตรผสม เช่น โลปีนาเวียร์และรีโทนาเวียร์ สูตรผสมสำหรับใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอชไอวีได้รับยกเว้นอากรขาเข้า ประกอบกับองค์การเภสัชกรรม (อก.) ผู้นำเข้าสินค้าสูตรผสมดังกล่าวเพื่อนำมาผลิตยาต้านไวรัสเอชไอวี จึงขอให้กระทรวงการคลังพิจารณายกเว้นอากรขาเข้าสำหรับโลปีนาเวียร์และรีโทนาเวียร์ สูตรผสม ด้วย 2.เห็นควรยกเว้นอากรขาเข้ายาสูตรผสม ที่ใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอชไอวีเท่านั้น โดยไม่จำกัดเฉพาะแต่สินค้าโลปีนาเวียร์และรีโทนาเวียร์ สูตรผสม เพื่อให้ผู้ผลิตยาต้านไวรัสเอชไอวีมีความคล่องตัวในการเลือกใช้วัตถุดิบ สำหรับการพิจารณายกเว้นอากรขาเข้าสินค้ายาสูตร

ผสมที่ใช้ผลิตยาต้านไวรัสเอชไอวีรักษาโรคอื่นได้จะต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลยาในรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตในประเทศจะทำให้สูญเสียรายได้ภาษีอากรประมาณ 50 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การยกเว้นอากรดังกล่าวจะส่งผลให้ลดการนำเข้ายาต้านไวรัสเอชไอวีรูป ผลิตภาระต้นทุนการผลิตยาต้านไวรัสเอชไอวี และเพิ่มการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอวีของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอชไอวี

ไฟเขียวสร.เพิ่มชรก.45,684อัตรา

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมครม.ว่า อนุมัติอัตราข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขตั้งใหม่ 45,684 อัตรา และมาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 การขออนุมัติตำแหน่งข้าราชการอัตราตั้งใหม่นี้ เป็นการขอรบรจบุคคลากรที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ ในการทำงานวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติงานด้านหน้า ทำงานในที่มีความเสี่ยงต้องทำงานผลัดเวรตลอด 24 ชั่วโมง ครม. ยังได้พิจารณามาตรการการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขดังนี้คือ สนับสนุนเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรโควตาพิเศษความดีความชอบพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข การปรับสิทธิประโยชน์ของบุคลากรที่ได้รับความเสียหายกรณีปฏิบัติหน้าที่ (กรณีเสียชีวิต เจ็บป่วย ทูพพลภาพ) และนับเวลาอายุราชการทวิคูณเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนบุคคลกรุงเทพมหานคร/ธนาคารออมสิน ระยะเวลาดังกล่าว 1 ปี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ปรับอัตราชดเชยใน มาตรา 18 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้บริหารสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการทางสาธารณสุข (กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จำนวน 2 เท่าจากอัตราเดิม)

อนุมัติงบ801ล.ซื้อหน้ากาก

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.อนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ

จำเป็น จำนวน 801 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อการบริหารจัดการหน้ากอกอนามัยให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ คบค. โดยจะให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการจัดซื้อหน้ากอกอนามัย โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต ตามกำลังผลิตที่มีอย่างเหมาะสม และการกระจายหน้ากอกอนามัยให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้จัดส่งหน้ากอกอนามัยจากโรงงานผู้ผลิตไปให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อกระจายต่อไปยังประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตามความเหมาะสม โดยมีระยะเวลาดำเนินการ เมษายน-ตุลาคม 2563 อย่างไรก็ตาม สำหรับตัวเลขกำลังการผลิตหน้ากอกอนามัยในปัจจุบัน อยู่ที่ 2.3 ล้านชิ้นต่อวัน และคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตได้เป็น 2.8 ล้านชิ้นต่อวัน ในเดือนพฤษภาคมนี้

เผยแหกเคอร์ฟิว1,293ราย

ที่กัญญาอินทร์ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ คบค. แถลงว่า สำหรับมาตรการเคอร์ฟิวที่ประกาศออกไปพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ แต่สถิติในวันที่ 7 เมษายน พบว่ายังมีคนออกจากเคสสถาน 1,217 ราย และรวมกลุ่มชุมนุมแล้ว 76 ราย รวมเป็น 1,293 ราย สำหรับผลการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ได้ลงโทษโดยการตักเตือน 246 ราย และดำเนินคดี 1,047 ราย เมื่อตัวเลขในแต่ละวันยังคงเพิ่มขึ้น มาตรการนี้จึงยังคงไว้ ส่วนมาตรการที่สองคือการดูแลคนไทยที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ซึ่งทาง คบค.ได้ประชุมอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขกรณีที่ยังมีคนไทยติดค้างอยู่ตามสนามบินต่างๆ โดยรับทราบว่ามีติดค้างที่เป็น 15 คน เกาหลีใต้ 60 คน เนเธอร์แลนด์ 1 คน สหราชอาณาจักร 1 คน และกตาร์ 14 คน ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นคนดูแลประสานงาน โดยวันที่ 7 เมษายนนี้ จะมีคนไทย 14 คน เดินทางมาพร้อมเครื่องบินจากฝรั่งเศสที่มารับคนฝรั่งเศสที่จังหวัดภูเก็ต ในวันเดียวกันเวลา 21.45 นาฬิกา จะมีคนไทยเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกากลับไฟล์ตบินนี้อีก 60 คน ลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิ และวันที่ 8 เมษายน เวลาประมาณ 15.30 น. จะมีเที่ยวบินที่จะนำคนไทยที่ติดค้างจากญี่ปุ่นมาที่สนามบินสุวรรณภูมิ 22 คน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า จากสถิติข้อมูลการเดินทางเข้าออกรักษาอาการจากจังหวัดผ่านช่องทางอากาศตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคมถึง 6 เมษายน จะพบว่าตัวเลขการเข้าออกจกหลักหมื่นเหลือเพียงหลักร้อย โดยเมื่อวันที่ 6 เมษายน

มีคนเดินทางเข้าเพียง 347 คน และคนเดินทางออก 1,965 คน สำหรับสถิติการเดินทางเข้าประเทศเฉพาะคนไทยพบว่ามีแนวโน้มลดลงเหลือเพียงหลักร้อยเช่นกัน โดยเมื่อวันที่ 6 เมษายน เหลือ 175 คน

อัยการเผยดำเนินคดี623ราย

ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ นายประยุทธ์ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด แถลงเปิดเผยสถิติผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับ 1 ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน ว่า การดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนพระราชกำหนดดังกล่าว ถึงวันที่ 6 เม.ย.ที่ศาลแขวงทั่วประเทศเปิดทำการในช่วงวันหยุดโดย มีนายรัชต์เทพ ดีประหลาด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการสำนักงานอัยการสูงสุด และนางณฐนระ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์แล้วปรากฏผล ดังนี้ 1. จำนวนคดี และจำนวนผู้ต้องหาหรือจำเลยที่กระทำความผิดและถูกดำเนินคดี สำหรับภาพรวมทั้งประเทศมีการฝ่าฝืน 438 คดี จำนวนจำเลยที่ถูกดำเนินคดี 623 ราย 2.ทุกคดีพนักงานอัยการได้มีคำขอให้ศาลลงโทษสถานหนัก ซึ่งศาลได้ใช้ดุลพินิจลงโทษจำเลยตามคำขอของพนักงานอัยการ เช่น คดีที่พนักงานอัยการฟ้องต่อศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ลงโทษผู้จำคุก 2-4 เดือน โดยไม่รอกการลงโทษ (ข้อหาฆ่าสุ่ม) และคดีที่ศาลแขวงจังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้จำคุก 15 วัน เปลี่ยนโทษเป็นกักขังแทน 15 วัน เป็นต้น 3.ประเภทคดีที่มีการฝ่าฝืนมากที่สุด ได้แก่ การออกนอกเคสสถาน โดยช่วงอายุที่กระทำความผิดมากที่สุด เป็นช่วงอายุระหว่าง 20-35 ปี รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 35-55 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่กระทรวงสาธารณสุขให้ระมัดระวังในการแพร่เชื้อ

ศักดิ์สยามสั่งเพิ่มรถ'แม่เหล็กไฟฟ้า'

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้ผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เช่น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตติลด์ ให้เพิ่มจำนวนพาหนะที่ให้บริการประชาชนในช่วงก่อนเคอร์ฟิว 22.00 น. และก่อนเริ่มวันใหม่เวลา 04.00 น. โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน เป็นต้นไป นอกจากนี้ผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะยังต้องปฏิบัติตามหลักเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) โดยเคร่งครัดด้วย